

เอกสารแนบ 6

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายระหว่างประเทศไทย
ประเทศจีน ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน ประเทศมอริเชียส
และประเทศสิงคโปร์

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย*
(Regulatory Mappings)

1. ประเทศจีนจัดทำจากข้อมูลที่ได้รับจาก Run Ming Law Office
2. ประเทศหมู่เกาะเคย์แมนจัดทำจากข้อมูลที่ได้รับจาก Walkers Global Law Firm
3. ประเทศมอริเชียสจัดทำจากข้อมูลที่ได้รับจาก C&A Law
4. ประเทศสิงคโปร์จัดทำจากข้อมูลที่ได้รับจาก Rajah & Tann Singapore LLP

*หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายฉบับภาษาไทยนี้จากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานกฎหมายในแต่ละประเทศข้างต้นเพื่อความสะดวกในการพิจารณาของนักลงทุนซึ่งไม่คุ้นเคยกับข้อกฎหมายของต่างประเทศและภาษาต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำความเข้าใจถึงหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสื่อความหมายที่ถูกต้องของข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษที่บริษัทฯ ได้รับ

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศจีน

(ก) โครงสร้างกฎหมาย

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
1. ระบบกฎหมาย	<p>โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) โดยระบบกฎหมายของประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีรัฐบาลของประเทศไทยเป็นภาคีสถิติสัญญา ทั้งนี้ คำพิพากษาศาลอาจถูกใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีในชั้นศาลโดยมิได้ถือเป็นบรรทัดฐานแต่อย่างใด</p> <p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในการตรา ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติพระราชกำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดเพื่อใช้บังคับในยามบ้านเมืองมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประเทศ และหากรอให้รัฐสภาออกพระราชบัญญัติอาจไม่ทันการณ์ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎหมายมาใช้บังคับภายในเขตพื้นที่ของตน ทั้งนี้ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลำดับชั้นที่สูง</p>	<p>ระบบกฎหมายของประเทศจีนมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญแห่งประเทศจีนและกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ รวมถึงกฎทางปกครอง กฎระเบียบท้องถิ่น ข้อบัญญัติและระเบียบของมณฑล เขตปกครองตนเอง ระเบียบคณะมนตรีแห่งรัฐ ระเบียบคณะบริหารท้องถิ่น และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีรัฐบาลแห่งประเทศจีนเป็นภาคีสถิติสัญญา ทั้งนี้ คำพิพากษาศาลอาจถูกใช้ในการอ้างอิงและเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีในชั้นศาลแต่มิได้ถือเป็นบรรทัดฐานที่ผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด</p> <p>รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการตรวจกฎหมายแห่งประเทศไทยบัญญัติให้สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (“สภาผู้แทนแห่งชาติ”) และคณะกรรมการการสภาผู้แทนแห่งชาติ (“คณะกรรมการการฯ”) เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยคณะกรรมการการฯ มีอำนาจในการตราและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่มีได้ตราขึ้นโดยสภาผู้แทนแห่งชาติ เว้นแต่ในระหว่างปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนแห่งชาติ ที่คณะกรรมการการฯ อาจแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาผู้แทนแห่งชาติ ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายนั้น ๆ และกำหนดให้คณะมนตรีแห่งรัฐเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารที่มีอำนาจในการตรวจกฎหมายปกครองต่าง ๆ ภายใต้บทบัญญัติ</p>

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	<p>กว่า</p> <p>ในการนี้ รัฐธรรมนูญถือเป็นบทบัญญัติสูงสุดและไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางปกครอง หรือกฎระเบียบอื่นใดที่สามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามลำดับศักดิ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รัฐธรรมนูญ (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (3) พระราชบัญญัติ (4) พระราชกำหนด (5) พระราชกฤษฎีกา (6) กฎกระทรวง (7) กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	<p>ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สภาผู้แทนประชาชนระดับท้องถิ่นและคณะ กรรมการสภาผู้แทนประชาชนระดับท้องถิ่น มีอำนาจตรากฎระเบียบท้องถิ่นของตนได้ในบางกรณีตามจำเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎระเบียบทางปกครองของคณะมนตรีแห่งรัฐ และให้รัฐบาลท้องถิ่นประจำมณฑล รัฐบาลท้องถิ่นประจำเขตปกครองตนเอง และรัฐบาลท้องถิ่นประจำเขต ซึ่งต่างขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแห่งประเทศจีน และรัฐบาลท้องถิ่นแห่งมหานคร มีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนได้ภายใต้กรอบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้สภาผู้แทนประชาชนแห่งเขตปกครองตนเองมีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นปกครองตนเองรวมถึงกฎเกณฑ์อื่นใดเกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะแห่งเขตปกครองของตนเพื่อใช้บังคับกับพลเมืองของตนได้</p> <p>รัฐธรรมนูญถือเป็นบทบัญญัติสูงสุดและไม่มีกฎหมาย กฎทางปกครอง กฎระเบียบท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งเขตปกครองตนเอง หรือกฎระเบียบอื่นใดที่สามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามลำดับศักดิ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กฎหมาย (2) กฎทางปกครอง

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
		(3) กฎระเบียบท้องถิ่น และข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งมณฑล และข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งเขตปกครองตนเอง (ซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นแห่งมหานครที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองของตน)
2. ระบบศาล	<p>ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลไทยแต่ละศาลแยกกันทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกันและมีอำนาจเด็ดขาดเฉพาะในแต่ละศาล ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(1) ศาลยุติธรรม คือ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแบ่งออกเป็น 3 ชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา</p> <p>(2) ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในทางปกครองที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด</p> <p>(3) ศาลรัฐธรรมนูญ คือ ศาลที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่</p> <p>(4) ศาลทหาร คือ ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา</p>	<p>ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลประชาชนแห่งประเทศจีน ศาลประชาชนประกอบด้วย</p> <p>(1) ศาลประชาชนสูงสุด</p> <p>(2) ศาลประชาชนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น</p> <p>(ก) ศาลประชาชนชั้นต้น ซึ่งแบ่งการพิจารณาพิพากษาคดีออกเป็นแผนกคดีแพ่ง แผนกคดีอาญา และแผนกคดีปกครอง</p> <p>(ข) ศาลประชาชนชั้นกลาง ซึ่งนอกจากจะแบ่งการพิจารณาพิพากษาคดีออกเป็นแผนกต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับศาลประชาชนชั้นต้นแล้ว ยังอาจจัดตั้งแผนกคดีพิเศษอื่น ๆ ขึ้นได้อีกในกรณีที่มีอาทิแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และ</p> <p>(ค) ศาลประชาชนชั้นสูง</p> <p>(3) ศาลทหาร และ</p> <p>(4) ศาลประชาชนชำนาญพิเศษ</p> <p>ศาลประชาชนสูงสุดถือเป็นหน่วยงานทางตุลาการที่สูงที่สุดของ</p>

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	<p>การใช้สิทธิทางศาล</p> <p>บุคคลที่จะนำคดีเข้าสู่ศาลต้องมีสภาพบุคคลและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคำฟ้อง กล่าวคือ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ หรือต้องการใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นอาจเสนอคดีของตนต่อศาลได้ และการดำเนินคดีในทางแพ่งจะต้องอยู่ภายใต้</p>	<p>รัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลการบริหารงานยุติธรรมของศาลประชาชนอื่นทุกระดับ ซึ่งศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นสูงกว่า โดยคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นแรกต่อศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นสูงกว่าก่อนที่คำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ โดยให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นสูงกว่าที่ได้รับอุทธรณ์ของคุณความนั้นไว้เป็นที่สุดและมีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลประชาชนสูงสุดย่อมเป็นที่สุดโดยไม่มีอาจอุทธรณ์ได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่อาจเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการกำกับการพิจารณาคดีหากศาลประชาชนสูงสุดหรือศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นสูงกว่าพบข้อผิดพลาดในคำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้วของศาลประชาชนที่อยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่า หรือ เมื่อผู้พิพากษาเจ้าของคดีพบข้อผิดพลาดในคำพิพากษาในคดีที่ตนออกนั่งพิจารณา</p> <p>การดำเนินคดีและการบังคับคดีในทางแพ่งจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศจีน (“กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจีน”) โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจีนกำหนดให้ศาลประชาชนท้องถิ่นที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีแพ่งนั้น ๆ แต่คู่สัญญาจะตก</p>

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	<p>กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทย</p> <p>(1) คดีมีข้อพิพาท ให้เสนอคำฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่</p> <p>(2) คดีไม่มีข้อพิพาท ให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดในเขตศาล หรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล</p> <p>(3) คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่สังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล</p> <p>(4) คำฟ้องต่อจำเลยที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือต่อศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาล เพื่อบังคับตามคำพิพากษา คำสั่งศาล หรือคำตัดสินชี้ขาดนั้น ๆ ได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง</p> <p>ทั้งนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยมิได้มีข้อกำหนดห้ามบุคคลต่างด้าวไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเข้าเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่ง</p>	<p>ลงกันไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาเพื่อกำหนดศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีแพ่งของตนโดยก็ได้แต่ศาลที่กำหนดต้องเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือ (ก) ท้องที่ที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือ (ข) ท้องที่ที่มีการเข้าทำนิติกรรมหรือมีการดำเนินการภายใต้นิติกรรมกัน หรือ (ค) ท้องที่ที่ทรัพย์สินในคดีตั้งอยู่ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจีนเรื่องลำดับชั้นศาลและเขตอำนาจศาลที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>นอกจากนี้ บุคคลต่างด้าวไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิทางศาลได้เช่นเดียวกับพลเมืองหรือนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศจีน แต่หากระบบศาลของประเทศใดจำกัดสิทธิทางศาลของพลเมืองหรือนิติบุคคลของประเทศจีนไว้ ศาลประชาชนของประเทศจีนก็อาจใช้ข้อจำกัดสิทธิทางศาลเช่นเดียวกันมาใช้บังคับกับบุคคลต่างด้าวสัญชาตินั้นได้</p> <p>ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลประชาชน หรือคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับในประเทศจีน คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลประชาชนเพื่อบังคับตามคำพิพากษา คำสั่งศาล หรือคำตัดสินชี้ขาดนั้น ๆ ได้ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ การระงับหรือการสิ้นสุดของกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการระงับหรือการสิ้นสุดของกำหนดระยะเวลานั้น ๆ</p>

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
3. การขัดกันของกฎหมาย	ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขัดกันของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ สัญญา หรือเรื่องแบบแผนนิติกรรม โดยการจัดการขัดกันของกฎหมายตามกฎหมายจะพิจารณาจากจุดเกาะเกี่ยวของประเด็นปัญหาเพื่อวิเคราะห์และตัดสินการใช้กฎหมาย	<p>การปรับใช้กฎหมายกับนิติกรรมหรือความสัมพันธ์ทางแพ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งปวงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายบนความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างประเทศ (“กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างประเทศ”) เว้นแต่จะมีบทบัญญัติอื่นกำหนดเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะก็ให้ใช้บังคับตามบทบัญญัตินั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างประเทศหรือกฎหมายอื่นใดไม่ได้บัญญัติถึงการปรับใช้กฎหมายกับนิติกรรมหรือความสัมพันธ์ทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะก็ให้นำกฎหมายของประเทศจีนที่ใกล้เคียงและเหมาะสมที่สุดมาใช้บังคับ</p> <p>ในปี 2555 ศาลประชาชนสูงสุดได้ประกาศใช้หลักในการตีความในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมายของประเทศจีนบนความสัมพันธ์ทางแพ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ฉบับที่ 1 และใช้หลักดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการตีความกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ทางแพ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งปวง</p>
4. การยอมรับกฎหมายประเทศอื่นและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลประเทศอื่น	เมื่อมีกรณีต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ให้ใช้ได้เพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศไทย และต้องพิสูจน์กฎหมายนั้นให้เป็นที่พอใจแก่ศาล	หากคู่สัญญาประสงค์ให้ใช้กฎหมายต่างประเทศในการบังคับตามสัญญา ก็ให้ศาลประชาชนใช้กฎหมายต่างประเทศนั้นบังคับให้ในการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างประเทศ

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	<p>ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดให้ศาลไทยต้องยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ ศาลไทยจะยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขดังนี้</p> <p>(1) คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น ต้องเป็นคำพิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจของศาลในประเทศนั้น และ</p> <p>(2) ต้องเป็นคำพิพากษาที่ได้วินิจฉัยถึงมูลคดีข้อพิพาทจนเสร็จเด็ดขาด กล่าวคือ ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีและคดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้ว</p>	<p>และการคำนึงถึงนโยบายสาธารณะ</p> <p>คู่ความอาจร้องขอให้ศาลต่างประเทศที่มีเขตอำนาจตามความเหมาะสมยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลประชาชนได้ในกรณีที่เป็นการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลประชาชนต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง (ก) มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน หรือ (ข) มิได้มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในประเทศจีน หากประเทศจีนได้เข้าเป็นภาคีหรือยอมรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลกับประเทศใด หรือเมื่อได้พิสูจน์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลนั้นจนเป็นที่พอใจแก่ศาลตามหลักต่างตอบแทนระหว่างกัน ศาลประชาชนอาจยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศนั้นตามขั้นตอนการบังคับคดีของประเทศจีน เว้นแต่การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศดังกล่าวจะขัดหรือละเมิดต่อหลักกฎหมายพื้นฐานของประเทศจีน อำนาจอธิปไตยหรือความมั่นคงของรัฐ หรือผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน</p>
<p>5. การระงับข้อพิพาททางเลือก (นอกศาล)</p>	<p>การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาลของประเทศไทยในคดีแพ่งและคดีที่เกี่ยวข้องการค้า สามารถแบ่งได้เป็นสองรูปแบบ คือ (1) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ (2) การอนุญาโตตุลาการ</p> <p>(1) การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</p> <p>ประเทศไทยมีสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลายแห่ง รวมทั้ง สำนักระงับข้อพิพาทของ</p>	<p>แม้กฎหมายแห่งประเทศจีนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกไว้ แต่เมื่อพิจารณาตามความเข้าใจจากแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว การระงับข้อพิพาททางเลือกส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นในประเทศจีนมีดังนี้</p> <p>(1) การระงับข้อพิพาทโดยหน่วยงานสาธารณะ (Public</p>

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	<p>สำนักงานศาลยุติธรรม และศูนย์ระงับข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ในกรณี หากคู่กรณีมีข้อตกลงกันก่อนหน้าหรือสามารถตกลงกันได้ภายหลัง เพื่อให้ นำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ก็สามารถใช้บริการของสถาบันข้างต้นเพื่อเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล</p> <p>(2) การอนุญาโตตุลาการ</p> <p>ประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่รองรับการอนุญาโตตุลาการคือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดแบบแผนและวิธีการในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว้ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญานิวยอร์ก ค.ศ. 1958 ยังส่งผลให้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยมีผลผูกพันในทุกประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาฉบับเดียวกันนี้ด้วยในทางกลับกัน ผลชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในหมู่ประเทศที่ร่วมลงนามก็จะมีผลบังคับในประเทศไทยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบังคับตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการยังต้องอาศัยอำนาจของศาลไทยในการบังคับให้เป็นไปตามนั้น</p> <p>ในกรณีคดีอาญา ไม่มีตัวบทที่เขียนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท</p>	<p>Society) ในประเทศจีน ซึ่งรวมถึง</p> <p>(ก) การไกล่เกลี่ยทางแพ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศจีนว่าด้วยการไกล่เกลี่ยทางแพ่ง</p> <p>(ข) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน และการอนุญาโตตุลาการว่าด้วยแรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศจีนว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทแรงงาน</p> <p>(ค) การไกล่เกลี่ยทางปกครอง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ง) การอนุญาโตตุลาการทางการค้า ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศจีนว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (“กฎหมายอนุญาโตตุลาการ”) ซึ่งปรากฏรายละเอียดที่สำคัญดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้นำกฎหมายอนุญาโตตุลาการมาปรับใช้กับข้อพิพาททางสัญญาและข้อพิพาททางทรัพย์สินระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และองค์กรอื่นใด เมื่อคู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสนอข้อพิพาทนั้นต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

เรื่อง	ประเทศไทย	ประเทศจีน
	ทางเลือกนอกศาลไว้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเจรจาไกล่เกลี่ยจะถูกตีกรอบไว้แค่คดีที่เป็นความผิดต่อส่วนบุคคล แต่กรณีความผิดร้ายแรง หรือความที่กระทำต่อส่วนร่วมนั้นไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้เท่านั้น	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจกำหนดระเบียบอนุญาโตตุลาการระหว่างกาลที่สอดคล้องกับกฎหมายอนุญาโตตุลาการและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแห่งประเทศจีนขึ้นใช้บังคับก่อนที่จะมีการประกาศใช้ระเบียบอื่นใดโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศจีนก็ได้ - ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทเรื่องใดแล้ว ศาลประชาชนจะไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีในเรื่องดังกล่าว <p>(จ) กลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ</p> <p>(2) การระงับข้อพิพาทตามกระบวนการภายในของศาลประชาชน อันเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระหว่างหรือก่อนการพิจารณาคดีในศาลประชาชน</p>

(ข) กฎหมายบริษัท

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
1. การจัดตั้งบริษัท		
1.1 สภาพและการจัดตั้ง	บริษัทมหาชนจำกัด ("บมจ.") จัดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. บริษัท	กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทแห่งประเทศจีนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>มหาชน ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ ทั้งนี้ บมจ. สามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปและสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปและการนำบมจ. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	<p>ปี 2556 (“กฎหมายบริษัทจีน”) บัญญัติรูปแบบการจัดตั้งบริษัทไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ บริษัทจำกัดและบริษัทร่วมทุนจำกัด โดยบริษัทแต่ละรูปแบบสามารถแปรสภาพเป็นบริษัทในอีกรูปแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศจีนต้องจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดเท่านั้น ดังนั้น เนื้อหาที่ปรากฏในหัวข้อนี้จึงอ้างอิงถึงบริษัทจำกัดเท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น</p>
<p>1.2 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้เริ่มจัดตั้ง บมจ. ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอย่างน้อย 15 ราย ร่วมกันจัดทำและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้งจองซื้อหุ้นโดยหุ้นของบมจ. แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากันและต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น (2) เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องขออนุญาต ยื่น Filing และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน (โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในข้อ 1.3 ด้านล่าง) (3) ผู้เริ่มจัดตั้ง บมจ. เรียกประชุมจัดตั้ง บมจ. ภายใน 2 เดือนนับแต่มีการจองซื้อหุ้นครบตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและไม่เกิน 6 เดือนนับแต่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (อาจขอขยายระยะเวลาได้) (4) คณะกรรมการเรียกให้ผู้จองหุ้นชำระเงินค่าหุ้น (5) จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. ภายใน 3 เดือนนับแต่ประชุมจัดตั้ง บมจ. 	<p>การจัดตั้งบริษัทจำกัดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุม แต่ไม่เกินกว่า 50 รายในกรณีของบริษัทจำกัด (2) ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้ชำระเงินลงทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทนั้น ๆ (3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้กำหนดข้อบังคับของบริษัทร่วมกัน (4) ชื่อและโครงสร้างของบริษัทต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบริษัทจำกัดกล่าวคือ ชื่อที่ใช้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการของบริษัทต้องถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อวิสาหกิจ และให้วางโครงสร้างบริษัทตามที่กฎหมายบริษัทจีนกำหนดไว้โดยจัดให้มีคณะผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (หรือกรรมการตรวจสอบ) และ (5) บริษัทมีถิ่นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัทถาวร

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>มติของที่ประชุมจัดตั้งบริษัท</p> <p>ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ</p> <p>การชำระเงินค่าหุ้น</p> <p>การชำระเงินค่าหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องชำระครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>การคืนเงินค่าหุ้น</p> <p>ถ้าไม่ได้มีการจดทะเบียน บมจ. ภายใน 3 เดือนนับแต่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือนายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดตั้ง บมจ. ขึ้น และคณะกรรมการต้องคืนเงินค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าว มิเช่นนั้นกรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนพร้อมชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว</p>	<p>ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นชำระเงินทุนของบริษัทครบทั้งจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ผู้แทนหรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการยื่นเอกสารต่าง ๆ อันเป็นแบบคำขอจดทะเบียน พร้อมกับร่างข้อบังคับของบริษัทต่อนายทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดต่อไป</p> <p>ผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินทุนของบริษัทให้ครบทั้งจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>1.3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน</p>	<p>บมจ. จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ได้เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วและได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขั้นตอนดังต่อไปนี้แล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและเสนอขายหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (2) การขออนุญาต จัดเตรียมและยื่น Filing ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต (3) การได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และให้ Filing ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ (4) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (5) การส่งมอบหลักทรัพย์ (6) การรายงานข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<p>กฎหมายบริษัทจีนกำหนดให้บริษัทจำกัดที่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนจำกัดแล้วมีหน้าที่ต้องเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยบริษัทร่วมทุนจำกัดที่จะเสนอขายหุ้นของตนต่อประชาชน ต้องนำส่งหนังสืออนุมัติการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่ออกโดยสถาบันกำกับหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งรัฐให้แก่นายทะเบียน ทั้งนี้ ทุนของบริษัทร่วมทุนจำกัดต้องแบ่งออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากันในแต่ละหุ้น และให้ออกใบหุ้นเพื่อแสดงการถือหุ้นและรับรองกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นด้วย (โดยบริษัทอาจออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่นตามที่สถาบันกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ก็ได้)</p> <p>นอกจากนี้ การออกหุ้นต้องอยู่ภายใต้หลักความเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือหุ้นชนิดเดียวกันที่ออกในเวลาเดียวกันต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน และให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นที่ราคาและภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาของผู้ถือหุ้นนั้น และบริษัทใด ๆ ที่ประสงค์จะออกหุ้นใหม่จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกใหม่ (2) ราคาหุ้นที่ออกใหม่ (3) ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ (4) จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อนายทะเบียน และโฆษณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสาธารณชนต่อไป
<p>2. หุ้นและผู้ถือหุ้น</p> <p>2.1 ประเภทหุ้น</p>	<p>หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ</p> <p>หุ้นมี 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิพิเศษตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งหากกำหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิไว้แล้วจะเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธินั้นไม่ได้ เว้นแต่การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามข้อบังคับบริษัท</p>	<p>แม้ไม่มีบทบัญญัติใดภายใต้กฎหมายบริษัทจีนในเรื่องการแบ่งประเภทหุ้นที่จะใช้บังคับกับบริษัทจำกัดก็ตาม การแบ่งประเภทของหุ้นในบริษัทร่วมทุนจำกัดต้องเป็นไปตาม “แนวทางการเห็นของคณะมนตรีแห่งรัฐเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ” ซึ่งได้ประกาศใช้โดยคณะมนตรีแห่งรัฐเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตามที่กฎหมายบริษัทจีนกำหนดให้คณะมนตรีแห่งรัฐมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทที่นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามกฎหมายได้ โดยหลักการสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิภายใต้แนวทางดังกล่าว มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หุ้นบุริมสิทธิคือหุ้นอื่นใดนอกเหนือจากหุ้นสามัญที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (2) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในการได้รับจัดสรรกำไรของบริษัทและทรัพย์สินของบริษัทที่เหลืออยู่ภายหลังการชำระบัญชี แต่จะถูกจำกัดสิทธิมิให้มีส่วนร่วมใด ๆ ในการบริหารและจัดการบริษัท

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>มูลค่าหุ้น ไม่มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของหุ้นแต่ต้องมีมูลค่าเท่ากัน</p> <p>ใบหุ้น บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยมใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ซึ่งเป็นการฝากหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์อื่นได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นก็สามารถดำเนินการขอออกใบหุ้นกับ TSD ได้</p>	<p>(3) หุ้นบุริมสิทธิจะออกได้โดยบริษัทร่วมทุนจำกัดเท่านั้น ดังนั้น บริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจำกัด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับเรื่องหุ้นบุริมสิทธินี้</p> <p>โปรดพิจารณาข้อ 1.3 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน</p> <p>ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วเสร็จ บริษัทต้องจัดให้มีใบสำคัญแสดงการลงทุนในบริษัทที่ระบุรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ชื่อบริษัท (2) วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (3) ทุนจดทะเบียน (4) ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนทุนที่ลง และวันที่ที่ลงทุน (5) หมายเลขลำดับและวันที่ที่ออกใบสำคัญแสดงการลงทุนในบริษัท <p>พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทบนใบสำคัญแสดงการลงทุนในบริษัทดังกล่าวด้วย</p>
2.2 การโอนหุ้น	<p>การโอนหุ้นมี 2 กรณีคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้โอนหุ้นจะต้องสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อผู้โอนกับ 	<p>แม้กฎหมายบริษัทจีนจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเองโดยไม่มีข้อจำกัด แต่การโอนหุ้นไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือ</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน รวมถึงแจ้งให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว</p> <p>(2) การโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย โดยไม่ต้องทำตามแบบที่กำหนด แต่การโอนดังกล่าวจะใช้กล่าวอ้างต่อบริษัทได้ก็ต่อเมื่อมีการนำหลักฐานมาแสดงให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน</p> <p>อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่三板ระบบไร้ใบหุ้นจะต้องดำเนินการผ่าน TSD โดยตรงและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ TSD กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ ห้ามมิให้ บมจ. กำหนดข้อจำกัดการโอนหุ้น เว้นแต่เป็นข้อจำกัดที่เป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว</p>	<p>หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท (โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้น) ก่อน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหุ้นของตนต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและขอความยินยอมในการโอนหุ้นดังกล่าว (“หนังสือแจ้งการโอนหุ้น”)</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นรายใดไม่คัดค้านการโอนหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นให้ความยินยอมในการโอนหุ้นนั้นแล้ว</p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คัดค้านการโอนหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งคัดค้านต้องรับซื้อหุ้นที่จะโอนนั้นไว้เอง (แต่กฎหมายบริษัทจีนมิได้วางข้อกำหนดในเรื่องราคาซื้อขายหุ้นไว้แต่อย่างใด) แต่หากผู้ถือหุ้นซึ่งคัดค้านปฏิเสธที่จะใช้ซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ก็ให้ถือว่าตนได้ให้ความยินยอมในการโอนหุ้นนั้นแล้ว และในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิในการซื้อหุ้นที่จะโอนได้หลังจากนั้น</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าสองรายประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นก่อน ให้จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน หากไม่อาจตกลงกันได้ ก็ให้จัดสรรให้ตามส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น ณ เวลาที่มีการโอนหุ้น</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		<p>นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทจำกัดอาจโอนได้โดยคำสั่งของศาลประชาชนตามกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมาย โดยศาลประชาชนต้องมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ก่อนเช่นกัน และหากผู้ถือหุ้นรายใดไม่ตอบรับคำสั่งดังกล่าวภายใน 20 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการซื้อหุ้นนั้นแล้ว</p>
<p>2.3 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น</p>	<p>บมจ. ต้องจัดให้มีและเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ แต่จะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัท ไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงตัวผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TSD จะเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นในกรณีที่มีการแต่งตั้งให้ TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์</p> <p>การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น</p> <p>บมจ. ต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น (3) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น <p>ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง TSD เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ TSD จะจัดเตรียมและจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายละเอียดให้แก่ บมจ.</p>	<p>ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วเสร็จ บริษัทต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งระบุรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ชื่อและภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (2) เงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ชำระไว้ (3) หมายเลขใบสำคัญแสดงการลงทุนในบริษัทแต่ละใบ <p>โดยบริษัทต้องขอจดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อนายทะเบียน (โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกย่อมมีและสามารถใช้สิทธิในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) และต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนในกรณีที่รายละเอียดของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นจะไม่อาจใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้ กล่าวคือ บริษัทต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการโอนหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทจีนและระเบียบการจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยต้องให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าตรวจทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและทะเบียนบริษัทพร้อมขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ภายหลังที่มีการจดทะเบียน</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
2.4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น	<p>นอกจากสิทธิและหน้าที่ทั่วไปแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กำหนดให้บริษัทควรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการนัดประชุม โดยไม่ได้มีกฎหมายกำหนดจำนวนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นซึ่งจะสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ จึงต้องเป็นไปตามแนวทางที่แต่ละบริษัทกำหนด</p> <p>(2) สิทธิในการร้องขอต่อศาลในการเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 รายหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมซึ่งได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้โดยต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ</p> <p>(3) สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ กรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้</p> <p>(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง</p>	โปรดพิจารณาข้อ 2.6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้</p> <p>(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีการเลือกกรรมการไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกกรรมการ</p> <p>(4) สิทธิในการถอดถอนกรรมการ</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(5) สิทธิในการฟ้องร้องกรรมการ (Derivative Suit)</p> <p>ในกรณีที่กรรมการกระทำหรือละเว้นการกระทำเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการ ผู้ถือหุ้นนั้นจะนำคดีขึ้นฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทได้ หรือให้กรรมการคนนั้นออกจากตำแหน่งก็ได้ หรือขอให้ศาลสั่งระงับการกระทำดังกล่าวได้</p> <p>(6) สิทธิในการขอให้มีการตรวจสอบกิจการ</p> <p>ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำคำขอให้ นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ บมจ. หรือการดำเนินการของคณะกรรมการ เมื่อ บมจ. ได้รับรายงานที่ผู้ตรวจสอบได้ส่งให้แก่ นายทะเบียนแล้ว ให้ บมจ. สรุปรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น</p> <p>ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ เนื่องจากหุ้นทุกหุ้นในบริษัทมหาชนต้องมีการชำระเต็มมูลค่าแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้ต่อบริษัทอีก</p> <p>โปรดพิจารณาข้อ 2.6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>2.5 การจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ</p>	<p>การจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น</p> <p>สามารถกำหนดข้อจำกัดที่เป็นไปเพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามกฎหมายได้</p> <p>โปรดพิจารณาข้อ 2.3 เรื่องสมุดทะเบียนหุ้น</p>	<p>ไม่มีการกำหนดข้อจำกัดการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท จำกัดและบริษัทร่วมทุนจำกัดไว้เป็นการเฉพาะภายใต้กฎหมายบริษัทจีน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีบทบัญญัติอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายบริษัทจีน ก็ให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแทน</p> <p>ทั้งนี้ มีการกำหนดข้อจำกัดการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวไว้ในกฎหมายฉบับอื่น ๆ ของประเทศจีน โดยข้อจำกัดดังกล่าวย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทอุตสาหกรรมนั้น ๆ</p> <p>โปรดพิจารณาข้อ 2.3 เรื่องสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น</p>
<p>2.6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้และเรื่องอื่นใด (ถ้ามี)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท (2) อนุมัติงบการเงิน (3) จัดสรรเงินกำไรและพิจารณาจ่ายเงินปันผล (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม 	<p>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ พร้อมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ภายในขอบอำนาจของตนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกิจการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของ

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>วาระ</p> <p>(5) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>(6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนองค์ประชุม องค์ประชุมต้องประกอบไปด้วยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจเข้าประชุมด้วยตนเองหรือตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย</p>	<p>บริษัท</p> <p>(2) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีได้เป็นลูกจ้างของบริษัท รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>(3) พิจารณาและอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริษัท</p> <p>(4) พิจารณาและอนุมัติรายงานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ</p> <p>(5) พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีและบัญชีของบริษัท</p> <p>(6) พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและแผนบริหารจัดการทุนของบริษัท</p> <p>(7) มีมติให้เพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>(8) มีมติให้ออกหุ้นกู้</p> <p>(9) มีมติให้ควรวรม แยก เลิกกิจการของบริษัท ชำระบัญชีหรือแปรสภาพบริษัท</p> <p>(10) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ</p> <p>(11) มีสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p> <p>การประชุมระหว่างกาลจะจัดขึ้นเมื่อ</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>กว่า 25 รายที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วสามารถเข้าชื่อทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและระบุเหตุผลของการให้เรียกประชุมนั้นได้โดยกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนั้น</p> <p>การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม</p> <p>เรื่องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การดำเนินกิจการหรือเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทที่มีนัยสำคัญหรือกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (2) ในกรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ต้องได้รับอนุมัติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 	<p>ของคะแนนเสียงทั้งหมดร้องขอ</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดร้องขอ หรือ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Supervisor) หรือ กรรมการตรวจสอบ (Supervisor) ของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) ร้องขอ <p>เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างผู้ถือหุ้น ให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุม</p> <p>ข้อบังคับของบริษัทอาจจะระบุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติในกิจการอื่นใดนอกเหนือจากกิจการที่กฎหมายบริษัทจีนกำหนดว่าต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อ 2.4 เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น</p> <p>ในการนี้ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 37 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของกฎหมายบริษัทจีน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการลงทุนของตนเว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็น

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(3) ในกรณีสำคัญ อาทิเช่น ดังที่ระบุด้านล่างนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(ก) การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้อื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนธุรกิจของบริษัทอื่น</p> <p>(ค) การควบรวมกับบริษัทอื่น</p> <p>(ง) การเพิ่มทุน</p> <p>(จ) การลดทุน</p> <p>(ฉ) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ช) การออกหุ้นกู้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการจัดประชุมจริง (มติเวียน) การประชุมผู้ถือหุ้นโดยอาศัยมติเวียนไม่อาจทำได้ภายใต้กฎหมายไทย ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องจัดขึ้นจริง</p> <p>สิทธิที่จะออกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ</p>	<p>อย่างอื่น</p> <p>(2) ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ</p> <p>(3) ในกิจการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมด</p> <p>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>(ค) การควบรวม แยก หรือเลิกกิจการของบริษัท หรือแปรสภาพบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาอนุมัติกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริง ด้วยการออกมติเอกฉันท์เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามหรือประทับตราประจำตัวของผู้ถือหุ้นทุกคนในมตินั้น</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ขั้นตอนและอำนาจการแก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ ต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทเป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษ</p> <p>การกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม</p> <p>บุคคลที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ (2) วันกำหนดสิทธิการเข้าประชุม (Record Date) 	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อที่ตั้ง ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ทุนจดทะเบียน ขอบเขตการประกอบธุรกิจ เงื่อนไขทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หรือรูปแบบของบริษัท ให้รายงานและขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมรายการดังกล่าวต่อนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ในกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยเหตุอื่นนอกจากเหตุข้างต้น ต้องรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมรายการดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูล</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>วิธีการมอบฉันทะ (Proxy) และการชักชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (Proxy Solicitation)</p> <p>ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้โดยต้องทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณี custodian อีกทั้งผู้ถือหุ้นไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งคน</p>	<p>แม้กฎหมายบริษัทจีนจะไม่ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าประชุมและการมอบฉันทะในการเข้าประชุมไว้ก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณากำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้อย่างเสรี</p>
<p>2.7 การทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย</p>	<p>รายการที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน")</p> <p>(1) ความหมายของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน:</p> <p>(ก) "รายการที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย</p> <p>(ข) "บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ</p>	<p>การดำเนินการหรือใช้สิทธิใด ๆ ของผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎทางปกครอง และข้อบังคับของบริษัท โดยห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ห้ามใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของตนไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอื่น หรือ</p> <p>(2) ห้ามใช้สถานะความเป็นนิติบุคคลของบริษัทหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบของตนไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท</p> <p>หากผู้ถือหุ้นรายใด (ก) ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของตนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด หรือ (ข) หลบเลี่ยงการชำระหนี้โดยอาศัยสถานะความเป็นนิติบุคคลของบริษัทและข้อจำกัดความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้ถือหุ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือมีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น ๆ (โปรดพิจารณาเพิ่มเติมตามนิยามตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>(2) การดำเนินการเมื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน:</p> <p>บริษัทจดทะเบียนต้อง (ก) คำนวณมูลค่าของรายการประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการได้แก่</p> <p>(ก) เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และต่อตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(ข) ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>(ค) ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>(3) รายการบางประเภทที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนด ยกเว้นไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันอาจได้รับการยกเว้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>ถือหุ้นดังกล่าวต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบของบริษัทด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม ผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัทใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลในเครือของบริษัทไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทอีกด้วย</p> <p>ผู้ใดละเมิดข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหาย</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>2.8 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน</p>	<p>บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)</p> <p>(1) ความหมายของการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์</p> <p>การที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา ทำความตกลงหรือทำความเข้าใจใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาวหรือการลงทุนหรือยกเลิกการลงทุนที่มีมูลค่าหรือขนาดรายการมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) การดำเนินการเมื่อมีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน</p> <p>บริษัทจดทะเบียนต้องคำนวณมูลค่าของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุนจำกัดต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายบริษัทจีนหรือข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ อาทิ การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท รับโอนสิทธิในทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้าประกันแก่บุคคลใด ๆ ทั้งนี้ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการให้ประกันที่มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>เกณฑ์กำไรสุทธิ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือ เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกให้) และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ เช่น เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)</p>	
<p>3. วิธีบริหารจัดการบริษัท</p> <p>3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</p>	<p>การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน</p> <p>มีการกำหนดหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตรวจสอบภายใน รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินการของบมจ. ไว้ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ซึ่งออกภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมในประเด็นในด้านต่าง ๆ อาทิ</p> <p>(1) ความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมูล เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม สิทธิที่จะตรวจสอบรายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย เป็นต้น</p> <p>(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะฟ้องกรรมการบริษัทในกรณีที่บริษัทไม่ฟ้องกรรมการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เป็นต้น</p> <p>(3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและเข้าเป็นคณะกรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัทได้ โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บริหารจัดการบริษัทตลอดจนแต่งตั้งผู้จัดการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานกิจการใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจีนและข้อบังคับของบริษัทด้วย อนึ่ง แม้กฎหมายบริษัทจีนจะไม่ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไว้ก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการลงคะแนนเสียงแบบพิเศษ หรือมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(4) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และรับเงินปันผล หรือ</p> <p>การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ บมจ. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอาจยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	
<p>4. กรรมการบริษัท</p> <p>4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>องค์ประกอบของคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือ</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทจำกัดต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนตั้งแต่ 3 ถึง 13 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หรือผู้ถือหุ้นเพียงรายใดรายหนึ่ง) มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการของบริษัท (ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทจำกัดที่มีบุคคลสัญชาติจีนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ผู้แทนลูกจ้างต้องได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการบริษัทด้วย) เว้นแต่บริษัทจำกัดที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยรายหรือเป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งจะแต่งตั้งกรรมการบริหารเพียงรายเดียว</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้</p> <p>เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการ</p> <p>(1) คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เรียกประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง กรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตัวเองและไม้อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้</p> <p>(2) การส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่มีกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</p> <p>(3) คณะกรรมการจะมีมติเวียนโดยไม่จัดประชุมคณะกรรมการไม่ได้</p> <p>(4) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>(5) มติที่ประชุมกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของกรรมการที่มาประชุมโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก</p>	<p>โดยมีต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก็ได้ และอาจให้กรรมการบริหารนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทควบคู่กันไปด้วยก็ได้</p> <p>ให้ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและนั่งเป็นประธานการประชุม และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานคณะกรรมการดำเนินการดังกล่าวแทน และในกรณีที่รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อด้วยเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ แม้กฎหมายบริษัทจีนจะไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือนัดประชุมหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการไว้ก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้อย่างเสรี</p> <p>อนึ่ง วิธีการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการย่อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (โดยสามารถกำหนดจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องได้รับเพื่อผ่านมติ หรือจำนวนองค์ประชุมไว้ได้อย่างเสรีในข้อบังคับด้วยเนื่องจากไม่มีการบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายบริษัทจีนแต่อย่างใด) เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบริษัทจีนได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการลงคะแนน</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>หนึ่งเสี่ยงเป็นเสี่ยงี่ขาด</p> <p>(6) บริษัทต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>	
<p>4.2 คุณสมบัติกรรมการบริษัทและผู้บริหาร</p>	<p>คุณสมบัติของกรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>(2) บรรลุนิติภาวะ</p> <p>(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>(4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่</p>	<p>ห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท</p> <p>(1) ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้ที่ถูกจำกัดความสามารถ</p> <p>(2) ผู้ที่เคยถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ การให้สินบน การยกยอก หรือการทำให้เสื่อมเสียซึ่งระบบการจัดการทางเศรษฐกิจของตลาดสังคมนิยม และยังคงอยู่ในระยะเวลา 5 ปี นับแต่พ้นโทษ หรือผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนื่องจากการก่ออาชญากรรม และยังคงอยู่ในระยะเวลา 5 ปี นับแต่พ้นโทษ</p> <p>(3) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหรือวิสาหกิจที่ถูกสั่งให้ล้มละลายและชำระบัญชี และต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าวในผลแห่งการล้มละลายและชำระบัญชี และยังคงอยู่ในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทชำระบัญชีเสร็จสิ้น</p> <p>(4) ผู้ที่เคยมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทหรือวิสาหกิจซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจและได้รับคำสั่งให้ปิดกิจการลงเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งผู้ที่เคยมีอำนาจ</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>คุณสมบัติของผู้บริหาร</p> <p>ผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น อาทิ ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นบุคคลล้มละลาย (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี อันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (4) มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย 	<p>กระทำการแทนบริษัทนั้นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในการที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังคงอยู่ในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>(5) ผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว</p> <p>การแต่งตั้งกรรมการที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้นให้ถือเป็นโมฆะ และหากกรรมการที่อยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งรายได้เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ให้ถอดถอนกรรมการรายดังกล่าวออกจากตำแหน่ง</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	(5) มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
4.3 สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ	<p>(1) อำนาจหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำผิดนั้น หรือได้คัดค้านในที่ประชุมกรรมการโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือทำหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายใน 3 วันนับแต่วันที่การประชุมสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการใดที่ได้ทำไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท แต่หากกรรมการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดที่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายอาจมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวได้</p> <p>(3) คณะกรรมการมีอำนาจนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยต้องดำเนินการตาม</p>	<p>(1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ข) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ค) กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัท</p> <p>(ง) กำหนดงบประมาณประจำปีและสรุปรายละเอียดบัญชีของบริษัท</p> <p>(จ) กำหนดแผนการจัดสรรกำไรและแผนการจัดภาวะขาดทุนของบริษัท</p> <p>(ฉ) กำหนดแผนเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนแผนการออกหุ้นกู้ของบริษัท</p> <p>(ช) กำหนดแผนควบรวม แยก หรือเลิกกิจการของบริษัท หรือแปรสภาพบริษัท</p> <p>(ซ) มีมติในเรื่องการบริหารจัดการภายในของบริษัท</p> <p>(ฌ) มีมติในเรื่องการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งหรือถอดถอนรองผู้จัดการบริษัท หรือผู้</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p> <p>(4) ผู้บริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการใดที่ได้ทำไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท แต่หากผู้บริหารกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดที่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายอาจมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวได้</p> <p>(5) บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเงิน และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวตามคำแนะนำของผู้จัดการ</p> <p>(ญ) พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นฐานของบริษัท และ</p> <p>(ฎ) มีอำนาจอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(2) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการแห่งรัฐได้</p> <p>(3) คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ตรวจสอบกิจการด้านการเงินของบริษัท</p> <p>(ข) กำกับดูแลการดำเนินงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่อาวุโส และเสนอให้มีการถอดถอนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ซึ่งได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎทางปกครอง ข้อบังคับ หรือมติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ค) เรียกให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทำการให้ถูกต้อง เมื่อการกระทำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสนั้นทำให้บริษัทเสียหาย</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		<p>(ง) เสนอให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเรียก และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ คณะกรรมการไม่เรียกประชุมตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>(จ) เสนอเรื่องใด ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ฉ) นำคดีขึ้นฟ้องต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสตาม มาตรา 151 แห่งกฎหมายบริษัทจีน</p> <p>(ช) อำนาจหรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของบริษัท</p> <p>(4) ภายใต้กฎหมายบริษัทจีน “เจ้าหน้าที่อาวุโส” หมายถึง ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทาง การเงิน เลขานุการของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน หรือบุคคลอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัท</p> <p>(5) มาตรา 149 แห่งกฎหมายบริษัทจีนวางหลักไว้ว่า ในกรณีที่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่าฝืน กฎหมาย กฎทางปกครอง หรือข้อบังคับของบริษัทใน ส่วน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสนั้น จะต้องรับผิดชอบใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นราย หนึ่งหรือหลายรายของบริษัทซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้น ไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน ยังมีสิทธิ</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		<p>ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้</p> <p>(ก) หากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่าฝืนกฎหมาย กฏทางปกครอง หรือข้อบังคับตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทจำกัด ให้ฟ้องร้องและดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อศาล ประชาชน</p> <p>(ข) หากกรรมการตรวจสอบฝ่าฝืนกฎหมาย กฏทาง ปกครอง หรือข้อบังคับตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้รักษาการตำแหน่งกรรมการให้ฟ้องร้องและ ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อศาลประชาชน</p> <p>(ค) ฟ้องร้องและดำเนินคดีต่อศาลประชาชนในนามของ ผู้ถือหุ้นเองหากคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบของบริษัทจำกัด คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รักษาการตำแหน่งกรรมการ (1) ปฏิเสธที่จะ ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นหลังจากที่ผู้ถือหุ้น ร้องขอ หรือ (2) ไม่ดำเนินการฟ้องคดีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น หรือ (3) มีเหตุ จำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลโดย ประการที่น่าจะเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		(ง) หากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎทางปกครอง หรือ ข้อบังคับของบริษัทตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโดย กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสในนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลประชาชนได้ในนามของตนเอง
4.4 การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นสภาพ และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ	<p>การเลือกตั้งหรือการถอดถอน</p> <p>การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการสามารถกระทำได้โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมกรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยจะมีผลเมื่อได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียน</p> <p>วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นสภาพ</p> <p>(1) เว้นแต่จะมีข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่นกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้ ในแต่ละปีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้จับสลาก ส่วนปีหลังต่อ ๆ ไปให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปสามารถถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก</p>	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หาก (ก) กรรมการผู้พ้นวาระไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งภายในเวลาที่กำหนด หรือ (ข) ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุมเนื่องจากการลาออกของกรรมการก่อนครบวาระ ก็ให้

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(2) กรรมการผู้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างแทนกรรมการเดิมที่ลาออกมีวาระดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>(3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นสภาพการเป็นกรรมการโดย</p> <p>(ก) การตาย</p> <p>(ข) การลาออก</p> <p>(ค) การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด</p> <p>(ง) การถูกถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ</p> <p>(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก</p> <p>(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ</p> <p>บมจ. ไม่อาจจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการได้วันแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัทหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปโดยมติผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ</p>	<p>กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการดังกล่าว</p> <p>การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ อาทิ จำนวนคะแนนเสียงที่ต้องได้รับเพื่อผ่านมติไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้อย่างเสรี</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>การจ่ายค่าชดเชยกรณีต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ</p> <p>ไม่มีกำหนดไว้</p>	
<p>4.5 การให้กรรมการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างกู้ยืมเงิน</p>	<p>(1) ห้ามมิให้ บมจ. ให้กู้ยืมเงิน (รวมทั้งการเข้าค้ำประกัน การรับซื้อหรือซื้อลดตัวเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืม) แก่บุคคลดังนี้</p> <p>(ก) กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือ</p> <p>(ข) คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) หรือ</p> <p>(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน หรือ</p> <p>(ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือ</p> <p>(จ) บริษัทใดที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทนั้น</p> <p>(2) เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือให้กู้ยืมเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายประกันชีวิต หรือกฎหมายอื่นใด</p>	<p>กฎหมายบริษัทจีนกำหนดห้ามมิให้บริษัทร่วมทุนจำกัดให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อจำกัดสำหรับบริษัทจำกัดในการให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจำกัดอาจให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารอาวุโสของบริษัทได้เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>4.6 การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ และ รายงาน การ ประ ชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น</p>	<p>ต้องจัดให้มีการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท</p>	<p>ต้องจัดแจ้งรายงานการประชุมในกิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ หารือและมีมติกันในที่ประชุม พร้อมดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ที่เข้าร่วมประชุมลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย คณะกรรมการของบริษัทต้องแจ้งกิจการใด ๆ ที่ได้หารือกันใน ที่ประชุมลงในรายงานการประชุมพร้อมลงนามในรายงานการ ประชุมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิหารือกับบริษัทและขอคัดสำเนาเอกสาร ดังต่อไปนี้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังบริษัทพร้อมระบุ วัตถุประสงค์ในการขอหรือเกี่ยวกับสมุดบัญชีของบริษัทได้ แต่ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอหรือดังกล่าวไม่มีเหตุผล อันสมควรและอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจปฏิเสธไม่ร่วมหารือโดยมีเจตนาแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นดัง กล่าวถึงเหตุแห่งการปฏิเสธภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้ ยื่นหนังสือขอหรือต่อบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถูกปฏิเสธการขอ หรือดังกล่าวอาจร้องขอต่อศาลประชาชนให้บังคับให้บริษัทเข้า หารือกับตนก็ได้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ชื่อบัญชีของบริษัท (2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (3) มติที่ประชุมคณะกรรมการ (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (5) รายงานทางการเงิน

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>4.7 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารสำหรับความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ เช่น เปิดเผยข้อมูลเท็จ การไม่จัดทำเก็บรักษาบัญชีทะเบียนหรือเอกสารของบริษัท</p>	<p>การมีส่วนได้เสียของกรรมการ</p> <p>(1) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)</p> <p>(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น</p> <p>(ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p>(2) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท</p> <p>ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารสำหรับความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นในกรณีต่าง ๆ</p> <p>กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดทำหรือแจ้งข้อความเท็จเกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนหรือฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำผิดนั้นด้วย</p> <p>การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</p> <p>มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในเรื่อง</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กรรมการของ บมจ. ถูกห้ามมิให้ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังถูกห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง</p> <p>(2) กรรมการคนใดซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท</p> <p>(3) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>(4) ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย</p> <p>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึง</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
<p>5. อื่น ๆ</p> <p>5.1 ขั้นตอนการเพิ่มทุนและลดทุน</p>	<p>การเพิ่มทุน</p> <p>(1) บมจ. หรือบริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระราคาหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น โดยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีผลเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนนิติพิเศษต่อนายทะเบียน ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน</p> <p>(2) นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนอาจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) เมื่อจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทจำกัดประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น การเข้าซื้อหุ้นที่ออกใหม่จะอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องแห่งกฎหมายบริษัทจีนในเรื่องการลงทุนในบริษัทจำกัด</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือและประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งฉบับ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว</p> <p>การลดทุน</p> <p>บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด (เว้นแต่บริษัทมีขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วก็ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (2) ดำเนินการดังนี้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน <ol style="list-style-type: none"> (ก) จดทะเบียนมติลดทุนต่อนายทะเบียน (ข) มีหนังสือแจ้งมติลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทพร้อมกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น (ค) โฆษณามติลดทุนนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (3) หากมีเจ้าหน้าที่คัดค้าน บมจ. จะลดทุนลงไม่ได้จนกว่าจะได้ 	<p>ตามกฎหมายบริษัทจีน เมื่อบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องลดทุนของบริษัทลง บริษัทต้องจัดเตรียมงบดุลและรายการสินทรัพย์ นอกจากนี้ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 10 วันนับแต่วันที่บริษัทมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง และต้องโฆษณาความประสงค์จะลดทุนนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้บริษัทใช้หนี้ให้จนครบหรือให้ประกันหนี้รายนั้น ๆ ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หรือภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าว)</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนีรายนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี หากเจ้าหนี้ไม่ได้คัดค้านการลดทุนเพราะไม่ทราบมติการลดทุนและเหตุที่ไม่ทราบนั้นไม่ได้เป็นเพราะความผิดของเจ้าหนี้เอง เจ้าหนี้ดังกล่าวมีสิทธิฟ้องศาลให้ให้ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบภายใน 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนลดทุน</p> <p>(4) ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดคัดค้านของเจ้าหนี้ หรือวันที่ได้ชำระหนี้หรือให้ประกันหนี้แก่เจ้าหนี้ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(5) ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนลดทุน บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังผู้ถือหุ้นและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	
5.2 การควบบริษัท	<p>(1) การควบบริษัท หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งควบกับบริษัทหนึ่งโดยการโอนสินทรัพย์หรือทรัพย์สินตลอดจนสิทธิภาระผูกพันและผลประโยชน์ตามกฎหมายทั้งปวงไปให้แก่บริษัทที่รวมแล้วและด้วยกระบวนการเดียวกันนี้บริษัทที่รวมกิจการกันจะหมดสภาพไป</p> <p>(2) การควบบริษัทต้องดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบกันลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่เป็นการควบกับ</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>บริษัทเอกชน ต้องมีมติพิเศษตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์</p> <p>(ข) บริษัทที่ควบรวมกันจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม</p> <p>(ค) บริษัทจะต้องมีหนังสือแจ้งมติการที่จะควบกันกับบริษัทอื่นไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น ในกรณีที่มีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันหนี้เพื่อหนี้นั้นแล้ว</p> <p>(ง) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว ให้บริษัทเดิมหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล บริษัทที่ควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมด</p> <p>กรณีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบรวมบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ในกรณีที่ผู้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ควบบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการควบบริษัท บริษัท</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>ต้องจัดให้มีผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครึ่งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ใช้ราคาตามผู้ประเมินราคาอิสระที่ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายใน 14 วันนับแต่ได้รับคำเสนอขอซื้อ ให้บริษัทดำเนินการควบบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกันแล้ว</p>	
<p>5.3 การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน</p>	<p>(1) บริษัทจำกัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้โดยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพแล้ว ให้บริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด</p>	<p>บริษัทจำกัดสามารถแปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนจำกัดได้</p>
<p>5.4 การเลิกบริษัทและชำระบัญชี</p>	<p>เหตุแห่งการเลิกบริษัท</p> <p>(1) บมจ. อาจเลิกกันได้ในกรณีต่อไปนี้</p> <p>(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทล้มละลาย</p>	<p>กฎหมายบริษัทจีนกำหนดเหตุในการเลิกบริษัทไว้ดังนี้</p> <p>(1) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือเกิดเหตุแห่งการเลิกบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(2) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกบริษัท ด้วยวิธีการลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(ค) ศาลอาจสั่งให้เลิกบมจ. หากผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้ศาลสั่งให้ บมจ. เลิกด้วยเหตุใด ๆ ต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทฝ่าฝืนบทบัญญัติการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือการจัดทำรายงานการจัดตั้งบริษัท หรือคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระเงินค่าหุ้น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือการจดทะเบียนบริษัท - จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือน้อยกว่า 15 ราย - กิจกรรมบริษัททำไปก็มีแต่ขาดทุนและไม่มีทางจะกลับฟื้นตัวได้ <p>เมื่อมีการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บริษัทแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน 6 เดือน แทนการเลิกบริษัทได้</p> <p>การเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท แต่ถ้าการชำระบัญชียังไม่เสร็จ ให้ถือว่ายังดำรงอยู่เท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี</p>	<p>(3) เมื่อบริษัทได้ควบเข้ากันกับบริษัทอื่นหรือแยกกิจการ</p> <p>(4) เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือมีกฎหมายกำหนดให้เลิกหรือปิดกิจการ</p> <p>(5) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของคะแนนเสียงทั้งหมดร้องขอต่อศาลประชาชนให้มีคำสั่งให้เลิกบริษัทและชำระบัญชี เมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานและบริหารกิจการอย่างร้ายแรงซึ่งหากให้บริษัทดำเนินกิจการต่อไปนั้นจะมีแต่ขาดทุนอันไม่อาจแก้ไขเยียวยาด้วยวิธีอื่นใดได้</p> <p>เมื่อบริษัทเลิกกันด้วยเหตุตามข้อ (1) (2) (4) และ (5) ข้างต้น ให้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ให้มีเหตุให้บริษัทเลิกกัน โดยภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ชำระบัญชีต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีนั้น และประกาศโฆษณาการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้ง เมื่อเสร็จการชำระบัญชีแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชีจัดทำรายงานผลการชำระบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือศาลประชาชน (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติ และเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนเลิกบริษัท ในกรณีนี้ ผู้ชำระบัญชีต้องประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทให้ประชาชนทราบ</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>การชำระบัญชี</p> <p>(1) หน้าที่ของผู้ชำระบัญชีมีดังนี้</p> <p>(ก) ดำเนินกิจการของบริษัทเฉพาะที่จำเป็นเพื่อการชำระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดีแต่ห้ามดำเนินกิจการใหม่</p> <p>(ข) เก็บรวบรวมหรือรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทมีสิทธิได้รับหรือขายทรัพย์สินของบริษัท</p> <p>(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความในนามบริษัท</p> <p>(ง) ชำระหนี้ในนามบริษัท</p> <p>(จ) เรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>(ฉ) แบ่งเงินหรือทรัพย์สินภายหลังชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ</p> <p>(ช) ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น</p> <p>(2) ผู้ชำระบัญชีต้องขอจดทะเบียนเลิกบริษัทและประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทให้ประชาชนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>(3) ผู้ชำระบัญชีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชีภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ของบริษัทชำระหนี้แก่ผู้ชำระบัญชี</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>(4) เมื่อได้ชำระหนี้แล้วถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือ ผู้ชำระบัญชีมีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามส่วนของหุ้นที่แต่ละคนถือ เว้นแต่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ หากทรัพย์สินของบริษัทยังไม่พอชำระหนี้และไม่สามารถทำความตกลงประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้ ผู้ชำระบัญชีต้องร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บริษัทล้มละลาย โดยผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมกับบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนทุกระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี</p> <p>(5) เมื่อการชำระบัญชีกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นผู้ชำระบัญชีต้องทำรายงานผลการชำระบัญชีพร้อมบัญชีรับจ่ายและแถลงความเป็นไปได้ในการชำระบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สำเร็จชำระบัญชี เมื่อที่ประชุมอนุมัติรายงานนั้นแล้วผู้ชำระบัญชีต้องขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมพร้อมส่งมอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อนายทะเบียน ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้วนายทะเบียนต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ผู้ชำระบัญชีส่งมอบไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี</p>	

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
<p>5.5 ข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล/หุ้นปันผลและการให้ผลตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ถือหุ้น</p>	<p>(1) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหากข้อบังคับกำหนดให้กระทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>(2) ทุนสำรองของ บมจ. แบ่งเป็นทุนสำรองจากเงินกำไรและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น โดยกฎหมายกำหนดให้แยกทุนสำรองทั้งสองประเภทไว้ในบัญชีทุนสำรองแยกต่างหากจากกัน โดย บมจ. ต้องจัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งนี้อาจโอนทุนสำรองดังกล่าวเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้</p>	<p>(1) บริษัทจะจัดสรรกำไรของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อเมื่อ</p> <p>(ก) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทั้งหมด จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด (ทั้งนี้ เมื่อได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีมติด้วยวิธีการลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทเป็นเงินสำรองส่วนเกินอีกจำนวนหนึ่งก็ได้)</p> <p>(ข) หากบริษัทขาดทุนและเงินสำรองส่วนเกินไม่เพียงพอชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว ให้นำกำไรของบริษัทที่ได้รับในปีปัจจุบันมาชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวก่อน จึงจะจัดสรรเป็นเงินสำรองส่วนเกินได้</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทกลับมามีกำไรและมีเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจากเงินกำไรนั้นได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>(2) เงินทุนสำรองของบริษัทร่วมทุนจำกัดประกอบด้วยส่วนล้ำมูลค่าหุ้นในเวลาที่ได้ออกหุ้น และจำนวนเงินอื่นใดที่</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
		<p>สำนักงานการคลังภายใต้การกำกับของคณะมนตรีแห่งรัฐได้กำหนดให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรอง โดยบริษัทอาจใช้เงินสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุน ขยายกิจการและขนาดของธุรกิจ หรือใช้ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ แต่ห้ามมิให้ใช้ทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุน ทั้งนี้ ในกรณีมีการเปลี่ยนเงินสำรองส่วนเกินให้เป็นทุนจดทะเบียนแล้ว เงินสำรองส่วนเกินต้องเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน</p>
<p>5.6 การแต่งตั้ง พันสภาพ การกำหนดค่าตอบแทนและคุณสมบัติผู้สอบบัญชีอิสระ</p>	<p>(1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระจากบริษัท ผู้สอบบัญชีของ บมจ. จะต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท</p> <p>(2) การแต่งตั้งถอดถอนและการกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ แต่เพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีบริษัทจะไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปีติดต่อกัน</p> <p>ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี</p>	
<p>5.7 การจัดทำบัญชี และรายงานระยะเวลาในการยื่นเอกสารและรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย</p>	<p>ต้องจัดทำงบการเงินดังต่อไปนี้</p> <p>(1) งบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีและต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลา</p>	<p>ระบบบัญชีและการเงิน และนโยบายทางการเงินหรือทางบัญชีของบริษัทต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎทางปกครอง และข้อกำหนดของสำนักงานการคลังภายใต้การกำกับของคณะมนตรีแห่งรัฐกำหนดไว้ โดยบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีในแต่ละปี</p>

เรื่อง	บริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย	บริษัทภายใต้กฎหมายจีน
	<p>อย่างน้อยหนึ่งวันภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบดุลนั้น โดยต้องเปิดเผยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่หากบมจ. เลื่อนำส่งงบการเงินประจำปีแทนงบการเงินไตรมาส 4 จะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี</p> <p>(2) งบการเงินรายไตรมาสที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการต้องพิจารณาอนุมัติและเปิดเผยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส</p>	<p>ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎทางปกครอง และข้อกำหนดของสำนักงานการคลังภายใต้การกำกับของคณะกรรมการแห่งรัฐที่ได้กำหนดไว้ พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวด้วย</p> <p>(2) นำเสนองบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(3) ส่งมอบเอกสารทางบัญชีและการเงินต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นเท็จต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และห้ามปกปิดหรือให้การเท็จแก่ผู้สอบบัญชี</p> <p>(4) ห้ามมิให้บริษัทเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีอื่นใดนอกเหนือจากบัญชีที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย และห้ามมิให้มีการระบายนายการทรัพย์สินของบริษัทไว้ในบัญชีของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทเอง</p> <p>(5) จัดให้มีงบการเงินนั้นไว้ที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าตรวจสอบได้ และในกรณีของบริษัทร่วมทุนจำกัด ต้องเผยแพร่งบการเงินของตนต่อสาธารณชนด้วย</p>

(ค) กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศจีน (รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมในกฎหมายระดับท้องถิ่น เช่น มณฑล รัฐ)

1. กฎหมายการลงทุน

การลงทุนของคนต่างชาติในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนของชาวต่างชาติ การอนุมัติโครงการ การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และภาษี

การอนุมัติโครงการ

ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิรูประบบการลงทุนของประเทศจีนซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินต้องยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (“คณะกรรมการพัฒนาฯ”) และต้องได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ (นอกจากการอนุมัติโครงการ) รวมถึงความเห็นประกอบขออนุญาตเบื้องต้นในเรื่องพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ใบอนุญาตก่อสร้าง และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการพัฒนาฯ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

โดยภายใต้มาตรการบริหารของคณะกรรมการพัฒนาฯ ว่าด้วยการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลโครงการการลงทุนของคนต่างชาติฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 และฉบับแก้ไขลงวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นั้น กำหนดให้อำนาจและขอบเขตในการอนุมัติโครงการการลงทุนของคนต่างชาติของคณะกรรมการพัฒนาฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายการโครงการการลงทุนที่รัฐบาลรับรอง (ฉบับปี 2557) (“รายการโครงการ”) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งรายการโครงการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบและเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่ใช้บังคับกับลักษณะโครงการและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยจำแนกโครงการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โครงการที่จำกัดการลงทุนโดยคนต่างชาติและโครงการที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยคนต่างชาติ แต่ยังคงมีผู้ถือหุ้นสัญชาติจีนดำรงตำแหน่งในโครงการเหล่านั้นด้วย

การลงทุนโดยคนต่างชาติ

กระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีน และคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการลงทุนโดยคนต่างชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2558) (“แนวทางการลงทุนโดยคนต่างชาติ”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อกำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนให้การส่งเสริมให้คนต่างชาติลงทุน จำกัดการลงทุนโดยคนต่างชาติ หรือห้ามมิให้มีการลงทุนโดยคนต่างชาติโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแนวทางดังกล่าว ให้ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้มีการลงทุนโดยคนต่างชาติได้

ข้อกำหนดภายใต้แนวทางการลงทุนโดยคนต่างชาติได้มีการจำแนกประเภทการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินออกเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ถูกจำกัด หรืออุตสาหกรรมที่ห้ามมิให้มีการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกิจที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

- (ก) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ใช้หม้อกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Ultra-supercritical power stations) ขนาด 600,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือสูงกว่า
- (ข) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่มีการติดตั้งกังหันความดันด้านกลับ (กังหันชนิดที่สามารถแยกไอน้ำออกจากตัวกังหัน) (heat-power co-generation units for back-pressure (extraction-back) type) และชนิดที่มีการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าหลายรูปแบบที่ใช้ความร้อนและความเย็น (heat-power-cool multi-generation units) และ หน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม (heat-power co-generation units) ที่มีขนาด 300,000 กิโลวัตต์หรือสูงกว่า
- (ค) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ขนาด 600,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือสูงกว่า ในกรณีที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ
- (ง) การก่อสร้างและประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะเผาไหม้ที่ใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซเข้าด้วยกัน และโครงการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอื่น ๆ
- (จ) การก่อสร้างและประกอบกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินขนาด 300,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือสูงกว่า ที่ใช้หม้อน้ำฟลูอิดไคซ์เบด กากถ่านหิน แร่โคลและถ่านหินเปียก และ
- (ฉ) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล (ทั้งนี้ ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติจีนเป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก)

(2) ธุรกิจที่จำกัดการลงทุน

- (ก) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดเล็กโดยใช้ถ่านหินและแรงดันไอน้ำประเภทให้ความร้อนเป็นเชื้อเพลิงขนาด 300,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือต่ำกว่า และ
- (ข) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหิน แรงดันไอน้ำ และการสกัดความร้อนออกเป็นเชื้อเพลิงขนาด 100,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือต่ำกว่า

(3) ธุรกิจที่ห้ามมิให้มีการลงทุน

- (ก) การก่อสร้างและประกอบกิจการโรงไฟฟ้าไฟฟ้าหรือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (grand grids) โดยใช้ถ่านหินและแรงดันไอน้ำประเภทให้ความร้อนเป็นเชื้อเพลิงขนาด 300,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือต่ำกว่า และ
- (ข) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหิน แรงดันไอน้ำ และการสกัดความร้อนออกเป็นเชื้อเพลิงขนาด 200,000 กิโลวัตต์ต่อหน่วยหรือต่ำกว่า

2. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศจีนอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งประกาศใช้โดยคณะมนตรีแห่งรัฐเมื่อปี 2539 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เป็นหลัก (“กฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา”)

ภายใต้กฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินหยวนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นรายการบัญชีที่หมุนเวียน รวมถึงใช้จ่ายเป็นค่าเงินปันผล ค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และค่าการค้าและการบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราได้ โดยวิสาหกิจหรือคนต่างชาติที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศจีนโดยตรงต้องดำเนินการจดทะเบียนที่จำเป็นต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศจีนได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราของผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศจีน (“หนังสือเวียนฉบับที่ 21”) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้กำหนดให้วิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติต้องขอจดทะเบียนการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราสาขาที่เกี่ยวข้อง

- (1) การส่งเงินตราที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติ
- (2) การจัดตั้งวิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติ
- (3) การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ หุ้น ทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (รวมถึงกำไรที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศจีน) หรือค่าตอบแทนที่ชำระแก่ผู้ถือหุ้นจีนเมื่อเข้าครอบครองวิสาหกิจในประเทศจีน
- (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่วิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การโอนหุ้น
- (5) การเพิกถอนการจดทะเบียนของวิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติ หรือการแปรสภาพของวิสาหกิจหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติ และ

- (6) การโอนหุ้น การลงทุนใหม่ในประเทศจีน และการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นทั้งในและนอกประเทศจีน และบุคคลธรรมดา

และภายหลังการจดทะเบียน วิชาหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อชำระค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการ บัญชีทุน และบัญชีแปรสินทรัพย์ กับสถาบันการเงินในประเทศจีนได้ ในการนี้ สถาบันการเงินดังกล่าวต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดและการเปลี่ยนแปลงบัญชี การส่งเงินออก และการทำธุรกรรมการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศต่อสำนักงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วิชาหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่เป็นเงินตราต่างประเทศได้โดยชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อสถาบันการเงินในประเทศจีนที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา

3. ภาษีเงินได้และภาษีเงินปันผล

ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของประเทศจีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินได้นิติบุคคล วิชาหรือโครงการการลงทุนของคนต่างชาติมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ในต่างประเทศหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป เว้นแต่บริษัทแม่ของบริษัทนั้น ๆ จะได้จัดตั้งขึ้นในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศจีน และมีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอย่างอื่น

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจพลังงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศจีนถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (“กฎหมายพลังงานไฟฟ้า”) และข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (“ข้อบัญญัติพลังงานไฟฟ้า”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ตามลำดับ โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมายพลังงานไฟฟ้า คือ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุน ผู้ประกอบกิจการ และผู้ใช้ไฟฟ้า และเพื่อรับรองความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ กฎหมายพลังงานไฟฟ้ายังได้กำหนดให้รัฐบาลแห่งประเทศจีนส่งเสริมและกำกับดูแลการลงทุนของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติในธุรกิจพลังงานด้วย ส่วนข้อบัญญัติพลังงานไฟฟ้านั้นได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพลังงาน อาทิ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริษัทเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า และความรับผิดชอบจากการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย

เดิมคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีน แต่หลังจากเดือนมิถุนายน 2556 เป็นต้นมา ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงานบริหารจัดการพลังงานแห่งประเทศจีน (“สำนักบริหารจัดการพลังงาน”) โดยรวมหน้าที่และความรับผิดชอบเดิมของสำนักบริหารจัดการพลังงานและคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และยุบคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานไฟฟ้าลงตามข้อเสนอให้ปฏิรูปองค์กรของสภาแห่งรัฐที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาฯ เป็นผู้กำกับดูแลสำนักบริหารจัดการพลังงานดังกล่าว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ประเทศจีนได้มีการนำระบบการขอรับใบอนุญาตมาบังคับใช้กับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานไฟฟ้าว่าด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 (“กฎเกณฑ์ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า”) และหนังสือเวียนของสำนักบริหารจัดการพลังงาน เรื่อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยกฎเกณฑ์ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวกำหนดไว้ว่า เว้นแต่สำนักบริหารจัดการพลังงานจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทหรือบุคคลใดในประเทศจีนไม่อาจประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าได้ (รวมถึงการผลิต ส่ง จ่าย และจำหน่ายไฟฟ้า) หากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากสำนักบริหารจัดการพลังงานสาขาในเขตนั้น ๆ

การจ่ายไฟฟ้า

ไฟฟ้าทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนจะถูกจ่ายผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า ยกเว้นไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละเครือข่ายจะถูกควบคุมโดยศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า โดยการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกำกับดูแลการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่เครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า (“หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายไฟฟ้า”) ที่ตราขึ้นโดยสภาแห่งรัฐและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536

ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายไฟฟ้า ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าถูกจัดตั้งขึ้นโดยจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าระดับชาติ ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าระดับมณฑล ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาค ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าระดับท้องถิ่น และศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าระดับเขต โดยศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าเหล่านี้จะนำส่งกำหนดการจ่ายไฟฟ้าต่อชั่วโมง (สำหรับวันถัดไป) ให้แก่โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตการจ่ายไฟฟ้าของตนเป็นรายวัน ซึ่งกำหนดการนั้นได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ สภาพอากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าต้องจ่ายไฟฟ้าตามกำหนดการใช้ไฟฟ้าซึ่งจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาจัดหาไฟฟ้าระหว่างบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าและลูกค้าไฟฟ้ารายใหญ่หรือรายหลักที่กำหนดแผนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าประจำปีของภาครัฐ
- (2) สัญญาระหว่างศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งที่ขึ้นกับการจ่ายไฟฟ้าของศูนย์ส่งจ่ายไฟฟ้า
- (3) สัญญาเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่างบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า
- (4) สภาพตามจริงของเครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้า รวมถึงอุปสงค์ กำลังการผลิต และระดับกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง

ความปลอดภัย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นกฎหมายแม่บทที่วางกฎเกณฑ์และกำกับความปลอดภัยในการทำงานและคุ้มครองแรงงานในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ได้กำหนดให้โรงไฟฟ้ามีหน้าที่รักษาระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่เครือข่ายเชื่อมโยงไฟฟ้าภูมิภาคในเขตที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่กำหนดไว้ และยังมี การประกาศใช้มาตรการบริหารแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เพื่อให้ระบบรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของอุตสาหกรรมไฟฟ้า สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดให้โรงไฟฟ้ามีหน้าที่ยื่นแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานไฟฟ้าเขตใด ก็ต้องยื่นแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อสำนักงานไฟฟ้านั้น ๆ แต่หากโรงไฟฟ้าใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสำนักงานไฟฟ้าเขต ก็ให้โรงไฟฟ้านั้นยื่นแผนต่อหน่วยงานบริหารและกำกับไฟฟ้าในท้องที่ที่โรงไฟฟ้านั้นตั้งอยู่

การรักษาสิ่งแวดล้อม

กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับกับการก่อสร้างและประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและกำจัดมลพิษทางน้ำ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและกำจัดมลพิษทางอากาศ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอย และกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้กำหนดให้การปล่อยมลพิษของหม้อไอน้ำและ กังหันก๊าซเผาไหม้ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมการปล่อยมลพิษนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการกำกับดูแลภาษีและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดของเสียที่ถูกตรวขึ้นโดยคณะมนตรีแห่งรัฐ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได้กำหนดให้เรียกเก็บ (ก) ค่าธรรมเนียมในการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และ (ข) ค่าธรรมเนียมในการปล่อย ก๊าซไนโตรซอกไซด์นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และยังกำหนดให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต้องทำการประเมินและจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเกินกว่า 300 เมกะวัตต์ หนึ่ง ค่าธรรมเนียมการกำจัดของเสียที่ถูกเรียกเก็บจากโรงไฟฟ้าที่มีการใช้อุปกรณ์แยกสารซัลเฟอร์จะมีจำนวนต่ำกว่าที่เรียกเก็บจาก โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินประเภทอื่น

และกฎเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 ยังกำหนดให้มีการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกผู้ทำการประเมินเองได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอำนาจกำกับดูแลการ รักษาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งแผนกเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดและแต่งตั้งบุคลากรประจำแผนกนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าควรรองเงินไว้สำหรับการป้องกันและขจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้น

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมาย

1. สิทธิและความคุ้มครองของ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
- 1.1 สิทธิออกเสียง

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท แพน-เวสต์เทิร์น (“บริษัท”) (“ข้อบังคับ”) ว่าด้วยสิทธิหรือข้อจำกัดพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือโดยผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคลในกรณีของผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัท จะมีหนึ่งคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนลับ (on a poll) สำหรับทุก ๆ หุ้นที่ชำระราคาหุ้นเต็มจำนวนแล้วของบริษัท ที่บุคคลนั้นถืออยู่ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ชำระแล้วหรือได้รับการลงบัญชีว่าได้ชำระแล้วสำหรับหุ้นของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเรียกให้ชำระราคาหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่ถูกถือว่าเป็นการชำระค่าหุ้นของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ</p>	<p>กฎหมายบริษัทแห่งประเทศมอริเชียส พ.ศ. 2544 (“กฎหมายบริษัท”) กำหนดไว้ว่าภายใต้บังคับของหนังสือจัดตั้งบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงได้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหนังสือจัดตั้งบริษัท บริษัทอาจออกหุ้นหลายประเภทโดยหุ้นแต่ละประเภทอาจมีสิทธิออกเสียงที่แตกต่างกันไป โดยอาจให้มีสิทธิออกเสียงพิเศษ สิทธิออกเสียงแบบจำกัด สิทธิออกเสียงแบบมีเงื่อนไข หรือไม่มีสิทธิออกเสียงเลยก็ได้</p> <p>ตามข้อ 11 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ (“บริษัท”) (“หนังสือจัดตั้งบริษัท”) การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับเอกสารแนบท้ายที่ 5 แห่งกฎหมายบริษัท</p>	<p>ภายใต้บทที่ 50 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (“กฎหมายบริษัทสิงคโปร์”) ไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประการใด ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Member) ทุกรายของบริษัทโจวงฝัก (สิงคโปร์) หรือ บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนท์ (ต่างเรียกว่า “บริษัทสิงคโปร์”) มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์จะมีข้อกำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนซึ่งยังมีได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ตนมีหน้าที่ต้องชำระออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าจะมีการชำระเงินดังกล่าวครบถ้วน</p> <p>ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้การลงคะแนนเสียงในที่</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งเสียงไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงไปในทางเดียวกันทั้งหมด¹</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นใด ๆ การออกเสียงลงมติ จะตัดสินโดยวิธีชুমมือ เว้นแต่ก่อนหน้าการออกเสียงโดยวิธีชুমมือหรือเมื่อมีประกาศผลการออกเสียงโดยวิธีชুমมือ ประธานได้ขอให้มีการลงคะแนนลับ หรือมีผู้ถือหุ้นอื่นใดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน (หรือในกรณีของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดโดยผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน) ซึ่งมีหุ้นที่ถืออยู่ร่วมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุม² ได้ขอให้มีการลงคะแนนลับ</p> <p>เว้นแต่การขอให้มีการลงคะแนนลับได้ทำอย่างถูกต้อง และมิได้มีการขอให้ยกเลิกการลงคะแนนลับ ให้การแถลงของประธานว่าที่ประชุมได้มีมติโดยคะแนนเอกฉันท์หรือโดยคะแนนเสียงข้างมากอย่างใด หรือมตินั้นตกไปหรือไม่ได้รับความเห็นชอบ</p>	<p>ข้อ 3 ของเอกสารแนบท้ายที่ 5 แห่งกฎหมายบริษัท วางหลักไว้ว่า</p> <p>(1) การประชุมผู้ถือหุ้นอาจถูกจัดขึ้นโดย</p> <p>(ก) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวบุคคลในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุม ณ สถานที่ วันที่ และเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการประชุม หรือ</p> <p>(ข) โดยการสื่อสารทางเสียง หรือทางเสียงและภาพ หรือการสื่อสารอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมและรวมกันครบองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถได้ยินเสียงของแต่ละบุคคลได้ในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาการประชุม</p> <p>ข้อ 5 ของเอกสารแนบท้ายที่ 5 แห่งกฎหมายบริษัท วางหลักเกี่ยวกับการออกเสียงไว้ดังนี้</p> <p>(1) หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการเข้าร่วมประชุมด้วยตัวบุคคล และ เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอให้ลงคะแนนลับ การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกระทำได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ประธานในที่ประชุม</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้วิธีการชুমมือ เว้นแต่จะได้ออกข้อกำหนดไว้ก่อนการประชุมหรือ ในขณะที่มีการประกาศผลคะแนนจากการชুমมือให้ออกเสียงโดยใช้วิธีลงคะแนนลับ (poll) โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมด้วยตนเองหรือโดยวิธีการมอบฉันทะ (proxy) หรือโดยการแต่งตั้งนายความให้ดำเนินการดังกล่าวก็ได้</p> <p>อนึ่ง ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ และเว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงคะแนนสำหรับบริษัทที่มีหุ้นเรือนหุ้นให้กระทำดังนี้</p> <p>(1) โดยวิธีการชুমมือ: ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแต่ละคนมีหนึ่งคะแนนเสียง</p> <p>(2) โดยวิธีลงคะแนน: ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ ในกรณีที่หุ้นของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอยู่ในรูปของ Stock หรือ Units of Stock ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนดังกล่าวจะมีหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ หากว่า</p>

¹ วิธีชুমมือ หมายถึง การแสดงออกโดยการชুমมือเพื่อวัตถุประสงค์ในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ เมื่อแต่ละมติถูกเสนอให้มีการพิจารณา และลงมติในที่ประชุมเมื่อได้พิจารณาอย่างเหมาะสม

² โปรดพิจารณาข้อ 20.9 ที่มีคำนิยามตามตัวอักษรของข้อกำหนดตามข้อบังคับและมีความหมายตรงกับภาษาอื่น

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>โดยคะแนนเสียงข้างมากอย่างใดและการจัดบันทึกถึงผลการลงมติดังกล่าวในรายงานการประชุม เป็นหลักฐานอันได้ชัดชัดของเรื่องดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ถึงจำนวนหรือสัดส่วนการออกเสียงในมติดังกล่าว</p> <p>เว้นแต่กรณีที่มีการขอให้ลงคะแนนลับเพื่อการเลือกประธานหรือเกี่ยวกับการเลื่อนประชุม</p> <p>การลงคะแนนลับจะเป็นไปตามที่ประธานกำหนด และผลการลงคะแนนลับจะถือเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการขอให้มีการลงคะแนนลับนั้น</p> <p>การลงคะแนนลับที่ถูกขอให้เพิ่มขึ้นเพื่อการเลือกประธานหรือเกี่ยวกับการเลื่อนประชุมจะต้องจัดให้เพิ่มขึ้นโดยทันที การลงคะแนนลับในเรื่องอื่นใดจะต้องจัดให้เพิ่มขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ทั้งนี้เรื่องอื่นใดนอกเหนือไปจากเรื่องที่มีการขอให้ลงคะแนนลับหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเรื่องดังกล่าวอาจดำเนินการต่อไปได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องที่ต้องลงคะแนนลับ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ไม่ว่าจะจากวิธีชั่งมือหรือการลงคะแนนลับ ประธานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>ภายใต้ข้อบังคับ “มติสามัญ” หมายถึงมติที่อนุมัติโดย (ก) หากเป็นการประชุมจะต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและได้ออกเสียงโดยตนเอง หรือโดยผู้แทนโดยชอบ</p>	<p>กำหนด</p> <p>(ก) ลงคะแนนโดยใช้เสียง หรือ</p> <p>(ข) ลงคะแนนโดยวิธีชั่งมือ</p> <p>(2) หากเป็นการประชุมผ่านการสื่อสารทางเสียง หรือทางเสียงและภาพหรือการสื่อสารอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมและรวมกันครบองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถได้ยินเสียงของแต่ละบุคคลได้ในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาการประชุม และ เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอให้ลงคะแนนลับ การออกเสียงในที่ประชุมจะกระทำได้โดยใช้เสียง</p> <p>ตามข้อ 4 แห่งเอกสารแนบท้ายที่ 5 ของกฎหมายบริษัท</p> <p>(1) ภายใต้ข้อ (3) ห้ามมิให้พิจารณาเรื่องใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากไม่ครบองค์ประชุม</p> <p>(2) องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติโดยทางไปรษณีย์ โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเหล่านั้นจะต้องเพียงพอที่จะสามารถออกเสียงลงมติโดยเสียงข้างมากได้ในเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมนั้น ๆ</p> <p>(3) หากองค์ประชุมไม่ครบภายใน 30 นาที นับแต่เวลานัดประชุม</p> <p>(ก) ในกรณีที่การเรียกการประชุมนั้นเป็นไปตามคำสั่ง</p>	<p>Stock ดังกล่าวเทียบเท่ากับหนึ่งหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าโดยวิธีชั่งมือหรือโดยวิธีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใดที่ยังชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบถ้วนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงสามารถแต่งตั้งผู้รับฉันทะ (ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนหรือไม่ก็ได้) ให้เข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน โดยผู้รับฉันทะจะมีสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนทุกประการ เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในการแต่งตั้งผู้รับฉันทะจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้รับฉันทะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีลงคะแนนลับเท่านั้น</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลเกินกว่าสองรายเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งเดียวกัน และ</p> <p>(3) ในกรณีที่มอบฉันทะให้แก่บุคคลสองราย การมอบฉันทะจะไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ระบุดำเนินการถือหุ้นของตนที่จะมอบให้ผู้รับ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ของนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท) หรือ โดยผู้รับมอบ ฉันทะของบุคคลดังกล่าวในกรณีที่การมอบฉันทะสามารถ กระทำได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นตามข้อบังคับ หรือ (ข) หากไม่ได้มีการประชุมจะต้องได้รับมติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ หุ้น</p> <p>ตามข้อบังคับ³ มติพิเศษของบริษัทจะต้องอนุมัติโดย (ก) หาก เป็นการประชุมจะต้องได้รับเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองใน สามของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและได้ออกเสียงโดยตนเอง หรือโดยผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น บริษัท) หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ การมอบฉันทะสามารถกระทำได้โดยหนังสือนัดประชุมจะต้อง ระบุถึงเจตนารมณ์ในการเสนอมติเป็นมติพิเศษ⁴ หรือ (ข) หาก ไม่ได้มีการประชุมจะต้องได้รับมติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ ถือหุ้นทุกรายของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาของมติพิเศษของที่ประชุมจะต้องถูกส่งให้แก่ นาย</p>	<p>ศาลซึ่งกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท ศาลอาจสั่งให้จัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสั่งให้ดำเนินการประชุมไปตาม วิธีการที่ศาลกำหนด ให้เลิกการประชุม</p> <p>(ข) ในกรณีของการประชุมอื่น ๆ ให้เลื่อนการประชุม ออกไปโดยการประชุมครั้งที่เลื่อนออกไปนั้นอาจ จัดขึ้นในวันเดียวกันของสัปดาห์ถัดไป ณ เวลา และสถานที่เดิม หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่น ตามที่กรรมการกำหนด และ</p> <p>(ค) ในกรณีของการประชุมที่เลื่อนมา หากองค์ประชุม ไม่ครบภายใน 30 นาที นับแต่เวลาเริ่มกำหนดการ ประชุม ให้องค์ประชุมประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะเท่าที่อยู่ในที่ประชุมในขณะนั้น</p> <p>สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ข้อ 6 แห่งเอกสารแนบท้ายที่ 5 ของกฎหมายบริษัท กำหนดว่า</p> <p>“(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจใช้สิทธิออกเสียงได้โดยการเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม</p>	<p>ฉันทะแต่ละราย</p>

³ ตัวอย่าง (มีรายการโดยละเอียด) รวมถึง การแก้ไขข้อบังคับ การควมรวมกิจการ การเปลี่ยนชื่อ และการชำระบัญชีโดยสมัครใจ

⁴ การออกเสียงทั้งหลายสามารถทำได้โดยวิธีชูมือหรือการลงคะแนนลับเมื่อมีการขอ เสียงข้างมากจะคำนวณภายใต้หลักการว่าได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างไร เสียงข้างมากสองในสาม คือ เสียงข้างมากสองในสามทั่วไป (ตรงกันข้ามกับ
 เสียงข้างมากโดยสมบูรณ์ซึ่งต้องใช้เสียงสองในสามของหุ้นทั้งหมดของบริษัท) ซึ่งเป็นไปตามนิยามตามกฎหมาย

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ทะเบียนของบริษัทในประเทศหมู่เกาะเคย์แมนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิมีตั้งขึ้น</p>	<p>ประชุมแทน</p> <p>(2) ผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสมือนหนึ่งว่าผู้รับมอบฉันทะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นเอง</p> <p>(3) การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องระบุว่าการแต่งตั้งนั้นมีขึ้นเพื่อการประชุมใดหรือเพื่อการใดโดยเฉพาะ</p> <p>(4)</p> <p>(ก) ห้ามมิให้ถือว่ามี การมอบฉันทะสำหรับการประชุมใด เว้นแต่จะได้มีการแสดงสำเนาหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม</p> <p>(ข) จะต้องมี การแสดงหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารการมอบอำนาจอื่นใดซึ่งรับรองการลงนามในหนังสือมอบฉันทะหรือสำเนาของเอกสารข้างต้นที่ได้รับการรับรองโดยโนตารีพับลิกแล้วด้วย</p> <p>(ค) แบบหนังสือมอบฉันทะจะต้องถูกจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในแต่ละครั้ง</p> <p>(ง) เอกสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้รับแต่งตั้งหรือตัวแทนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบเป็น</p>	

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>ลายลักษณ์อักษร หรือในกรณีของบริษัท จะต้องลงนามโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบของบริษัท</p> <p>(๑) เอกสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมายบริษัทกำหนด</p>	

1.2 การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ภายใต้ข้อบังคับ คำสั่งใด ๆ ที่บริษัท มีขึ้นในที่ประชุม หุ้นของบริษัท ทั้งหมดที่ยังมิได้ออกในขณะนั้น จะอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของคณะกรรมการ⁵ ซึ่งอาจจัดสรร ให้สิทธิและจำหน่ายสิทธินั้นแก่บุคคลใด ๆ ในรูปแบบใด ภายใต้ข้อจำกัดตามที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทจะไม่สามารถออกในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบถึงสิทธิและข้อจำกัดพิเศษใด ๆ ที่ในขณะนั้นติดอยู่กับหุ้นหรือหุ้นประเภทใด ๆ บริษัท มิได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ทั้งนี้ ในข้อบังคับไม่มีข้อกำหนดในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในการออกหุ้นใหม่ของบริษัท</p>	<p>กฎหมายบริษัท กำหนดว่าภายใต้บังคับของหนังสือจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกับ หรือมีสิทธิดีกว่าหุ้นเดิมในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือสิทธิในเงินปันผล จะต้องมีการเสนอขายหุ้นเหล่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถคงไว้ซึ่งสิทธิออกเสียงและสิทธิในเงินปันผลที่ใกล้เคียงกับสิทธิเดิมของตนหากผู้ถือหุ้นนั้นรับซื้อหุ้นดังกล่าว</p> <p>ข้อ 7 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทระบุว่าหุ้นใหม่จะต้องออกโดยสอดคล้องกับหลักการเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ภายใต้กฎหมายบริษัท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิในการได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นจะได้สละสิทธิดังกล่าว</p>	<p>ไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์จะกำหนดไว้เป็นประการใด กรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นใหม่ของบริษัทสิงคโปร์ มิฉะนั้นการออกหุ้นใหม่ดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะตามกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ ทั้งนี้ การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเงื่อนไขบางประการไว้ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ระบุให้อำนาจกรรมการไว้เป็นการเฉพาะหรือระบุให้อำนาจกรรมการไว้เป็นการทั่วไป (2) กำหนดเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ (3) ระบุให้มีผลจนกว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน (อย่างไรก็ตาม การอนุมัติของผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนหรือ

⁵ ไม่มีกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนโดยเฉพาะหรือที่กำหนดสิทธิในเรื่องนี้ ซึ่งตามกฎหมายจารีตประเพณีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ โดยที่การกระทำทั้งหมด (ไม่รวมถึงการออกหุ้น) จะต้องกระทำร่วมกันโดยกรรมการคนหนึ่งคนใดจะมีอำนาจกระทำแทนต่อเมื่อมีการมอบอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมายจารีตประเพณี

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		แก้ไขโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการในการดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นโดยมติสามัญ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 การเรียกประชุมและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>การเรียกประชุม</p> <p>บริษัท⁶ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในลักษณะของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือไม่ก็ได้</p> <p>การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือนัดประชุมนี้จะต้องระบุเวลา สถานที่ และลักษณะทั่วไปของกิจการที่จะพิจารณาในการประชุมและจะต้องมีการจัดส่งตามวิธีการที่ระบุในข้อบังคับหรือตามวิธีการอื่น (หากมี) ตามที่อาจกำหนดโดยบริษัท</p> <p>อย่างไรก็ตาม จะถือว่าการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่ใช้เวลาที่สั้นกว่า 5 วัน เป็นการเรียกประชุมโดยชอบ หาก</p> <p>(1) ในกรณีที่เป็นการเรียกประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ความเห็นชอบ</p>	<p>กฎหมายบริษัท กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งระบุเวลาและสถานที่ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิได้รับหนังสือนัดประชุม รวมทั้งกรรมการ เลขานุการ และผู้สอบบัญชีทุกรายของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม</p> <p>หนังสือนัดประชุมต้องระบุรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ลักษณะของเรื่องที่จะหารือกันในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในเรื่องนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล และ</p> <p>(2) ระบุเรื่องที่จะเสนอให้มีการลงโดยใช้มติพิเศษในประชุม</p> <p>หากปรากฏว่าหนังสือนัดประชุมไม่ถูกต้องด้วยประการใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ผ่อนผันความไม่ถูกต้องดังกล่าว เมื่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้เข้าประชุมโดยมิได้คัดค้านถึงความไม่ถูกต้องของหนังสือนัดประชุมนั้น หรือเมื่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้ตกลงยินยอมผ่อนผัน</p>	<p>ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งหนึ่งในแต่ละรอบปีปฏิทินและไม่เกิน 15 เดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งล่าสุด เว้นแต่ในกรณีบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งแรกภายใน 18 เดือนนับแต่วันจัดตั้งบริษัท บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีขึ้นในปีนั้น ๆ หรือในปีถัดมา การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>กรรมการของบริษัทสิงคโปร์อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทสิงคโปร์ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน (treasury shares)) อาจเรียกให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ได้</p>

⁶ โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านบน

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>และ</p> <p>(2) ในกรณีของการประชุมอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมจำนวนข้างมากและมีจำนวนสิทธิออกเสียงรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกรายเห็นชอบ</p> <p>การละเลยไม่ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมิได้เจตนาหรือการที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับหนังสือนัดประชุม มิได้ส่งผลให้การดำเนินการในการประชุมนั้น ๆ ไม่ชอบ</p> <p>องค์ประชุม</p> <p>ห้ามมิให้มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะครบองค์ประชุมในเวลาได้ที่มีการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ</p> <p>องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นสองคนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคล ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น) หรือโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กรณีที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว ในกรณีนี้ องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายเดียวนั้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือโดยผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีของการประชุมตามประเภทหุ้น (นอกเหนือจากการประชุมครั้งที่เลื่อนมา) ที่เรียกให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามประเภทหุ้น จะต้อง</p>	<p>ความไม่ถูกต้องดังกล่าว</p> <p>โดยทั่วไป หุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิออกเสียง ในขณะที่หุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิออกเสียง</p> <p>ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบริษัท และหนังสือจัดตั้ง</p> <p>(1) มติสามัญ คือ มติที่อนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและได้ออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมตินั้น หรือ</p> <p>(2) มติพิเศษ คือ มติที่อนุมัติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและได้ออกเสียงในเรื่องนั้น หรือ ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในหนังสือจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่หนังสือจัดตั้งบริษัทมีการกำหนดเช่นนั้น</p> <p>มาตรา 105 (1) แห่งกฎหมายบริษัท กำหนดว่านอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือจัดตั้งบริษัท การดำเนินการดังต่อไปนี้ของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นด้วยมติพิเศษ</p> <p>(1) จัดทำ หรือเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนหนังสือจัดตั้งบริษัท</p> <p>(2) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทภายใต้กฎหมายบริษัท</p> <p>(3) การเข้าทำธุรกรรมที่มีความสำคัญ ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายบริษัท</p> <p>(4) การควบรวมกิจการภายใต้กฎหมายบริษัท</p>	<p>ไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประการใด เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ขอให้กรรมการจัดให้มีการประชุมร้องขอ กรรมการของบริษัทสิงคโปร์ต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ</p> <p>ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ (ก) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ร้องขอให้มีการจัดการประชุม หรือ (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนจำนวน 100 รายขึ้นไปซึ่งโดยเฉลี่ยได้ชำระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 500 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนอาจร้องขอให้บริษัทสิงคโปร์แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจการที่จะพิจารณากันในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป หรือในเรื่องที่จะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา (สำหรับเรื่องที่สามารถลงมติอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามมาตรา 184A ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์) พร้อมเรียกให้บริษัทมีค่าแถลงไม่เกิน 1,000 ค่าเกี่ยวกับมติหรือกิจการที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น</p> <p>ภายใต้บังคับมาตรา 184A ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ บริษัทใจผิงฟิค (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดสามารถมีมติเป็นลายลักษณ์อักษรอนุมัติในกิจการต่าง ๆ ได้ (ยกเว้นการขอ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>มีผู้ถือหุ้นประเภทที่จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าที่กำหนดไว้ของหุ้นประเภทนั้น ๆ หรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลนั้นเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยผู้แทนโดยชอบของนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือหน่วยงานกำกับอื่นใดของบริษัทนั้น ๆ เพื่อกระทำการในฐานะผู้แทนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือในการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นใดของผู้ถือหุ้นตามประเภทหุ้นของบริษัท</p> <p>ในเวลาใดก่อนเวลาเริ่มกำหนดการประชุม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งให้บุคคลใด ๆ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการมิได้ทำการแต่งตั้งเช่นว่าประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>(5) การชำระบัญชีบริษัท</p> <p>มาตรา 106 แห่งกฎหมายบริษัท กำหนดไว้คือว่า แม้กฎหมายบริษัท หรือหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดให้การอนุมัติการดำเนินการใด ๆ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติสามัญหรือมติพิเศษ บริษัทสามารถใช้มติเอกฉันท์ในการอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>มติเอกฉันท์ คือมติที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่จะให้ความเห็นชอบและ</p> <p>(1) เป็นการออกเสียงลงมติในที่ประชุมซึ่งได้มีการส่งหนังสือแจ้งเรื่องที่จะประสงค์จะให้ลงมติโดยชอบ และได้มีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องว่ามีการลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องนั้น ๆ หรือ</p> <p>(2) หากเป็นการลงมติโดยการลงลายมือชื่อ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายหรือโดยตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือโดยชอบอาจประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน (รวมทั้งจดหมาย โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อในการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน) ซึ่งแต่ละฉบับได้ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>อนุมัติให้งดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการขอมติที่ต้องอาศัยการออกเสียงเป็นพิเศษ)ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ได้ โดยในกรณีดังกล่าว มาตรา 183(3A) ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนด ให้บริษัทนำเสนอหนังสือแจ้งมติและคำแถลงแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนซึ่งมีสิทธิจะได้รับหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยสำเนามติ</p> <p>ภายใต้บังคับมาตรา 184A (3) และ (4) ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ การพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ต้องใช้มติพิเศษอาจกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากมีการระบุไว้ว่าเป็นมติเป็นพิเศษ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายราย ที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (หรือ เสียงในจำนวนที่มากกว่าตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท) ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันดังกล่าว หรือ มติสามัญอาจกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ หากไม่มีการระบุไว้ว่าเป็นมติพิเศษ และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายของบริษัท ณ วันที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง (หรือเสียงในจำนวนที่มากกว่าตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท)ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>ภายใต้บังคับมาตรา 184B ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ บริษัทจำกัดอาจมีมติเป็นลายลักษณ์อักษร หากว่า (ก) กรรมการของ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>บริษัทมีมติตามมาตรา 184C หรือมีการเรียกร้องให้บริษัทมีมติดังกล่าวตามมาตรา 183 และผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมติตามมาตรา 183(3A) พร้อมกับกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ข) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ที่ห้ามมิให้มีมติ (ไม่ว่าจะเป็นการทั่วไปหรือเป็นการตั้งคำถาม) เป็นลายลักษณ์อักษร และ (ค) มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการมีมติเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>มติใด ๆ ที่ออกโดยฝ่าฝืนมาตรา 184B ข้างต้นไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย</p> <p>ภายใต้บังคับมาตรา 184C ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทจำกัดที่กรรมการประสงค์จะขอความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้มติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการส่งสำเนารายละเอียดของมติดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากนี้ มาตรา 184D ยังกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนในมตินั้นอาจส่งหนังสือไปยังบริษัทร้องขอให้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นภายใน 7 วันหลังจาก (ก) วันที่มีการส่งสำเนารายละเอียดของมติไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>ในสมุดทะเบียนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 184C หรือ (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมติตามมาตรา 183(3A) แล้ว ตามแต่กรณี เมื่อบริษัทได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว (ก) ให้ถือว่ามติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นมติที่ออกมาแล้วตามมาตรา 184A และ (ข) กรรมการจะต้องดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ (ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 184A ถึง 184F) ในเรื่องข้างต้นไม่สามารถนำมาปรับใช้กับบริษัทมหาชนได้ ในกรณีของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์ อินเวสต์เมนต์ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ที่ไม่มีข้อกำหนดเช่นนั้น นอกจากนี้ ข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ยังกำหนดให้มติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารต่าง ๆ ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท (หรือผู้แทนโดยชอบ ในกรณีนิติบุคคล) ณ เวลาที่มีสิทธิได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นมติที่ออกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จัดให้ขึ้นโดยชอบ แม้ว่าบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์จะมีสภาพเป็นบริษัทมหาชนและมีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ภายใต้มาตรา 179(6) ของกฎหมายบริษัท</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>สิงคโปร์ รายงานการประชุมที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำกร หรือเรื่องใด ๆ หรือมติหรือมติพิเศษใด ๆ ที่ออกโดยที่ประชุมสามัญหรือที่ประชุมวิสามัญของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ (สำหรับเรื่องใด ๆ ตามที่มีข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนด) จะถือว่ามีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นมติที่ออกโดยที่ประชุมสามัญหรือที่ประชุมวิสามัญ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ นอกจากนี้ มาตรา 184G ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ยังกำหนดให้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเพียงรายเดียวอาจมีมติโดยให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวที่มีชื่อในสมุดทะเบียนดังกล่าวทำบันทึกมติและลงนามในบันทึกนั้น</p>

1.4 การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบริษัทของประเทศหมู่เกาะเคย์แมน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงคำสั่งใด ๆ ที่อนุมัติโดยมติพิเศษ การประกอบธุรกิจของบริษัท จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการผู้ซึ่งสามารถใช้อำนาจทั้งหมดของบริษัท</p> <p>บริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการหรือถอดถอนกรรมการรายใดได้โดยมติสามัญของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการไม่ว่าเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพื่อเพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว โดยที่การแต่งตั้งนั้นจะต้องไม่ทำให้จำนวนกรรมการมีมากเกินกว่าจำนวนกรรมการสูงสุดที่กำหนดตามข้อบังคับ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการนั้นจะว่างลงหาก</p> <p>(1) มีกรรมการลาออกจากตำแหน่งโดยได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท ณ สำนักงานจดทะเบียนหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท</p> <p>(2) กรรมการมิได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสามครั้ง</p>	<p>เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือจัดตั้งบริษัท กรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งโดยมติสามัญของผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 12 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทระบุว่า กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยมติสามัญของผู้ถือหุ้น หรือโดยหนังสือลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นสามัญที่มีเสียงข้างมากในขณะนั้น ๆ แต่จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อ 12 (ข) หรือโดยมติสามัญของผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 12 (ข) ของหนังสือจัดตั้งบริษัท</p> <p>ข้อ 12 (ข) ของหนังสือจัดตั้งบริษัทระบุว่า บริษัทอาจเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการได้โดยมติสามัญของผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 5 ราย</p> <p>ข้อ 12 (ค) ของหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมกรรมการสามารถมีมติแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีอยู่ก็ได้ แต่จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 5 ราย</p> <p>หนังสือจัดตั้งบริษัทวางหลักว่ากรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งจนกว่าจะถูกถอดถอนโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียก</p>	<p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้กรรมการของบริษัทสิงคโปร์อย่างน้อยหนึ่งท่านต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในกรณีที่บริษัทใดมีผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเพียงรายเดียว ก็ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนรายดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่ง เว้นแต่จะยังคงมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ดำรงตำแหน่งอยู่อย่างน้อยหนึ่งท่าน มิฉะนั้นการออกดังกล่าวจะไม่มีผลสมบูรณ์</p> <p>หนึ่ง ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทสิงคโปร์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีความสามารถตามกฎหมาย กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ได้กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทย่อยของบริษัทมหาชนต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ทั้งนี้ ไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นการใดก็ตาม หนึ่ง กฎหมายบริษัทสิงคโปร์มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุสูงสุดสำหรับบุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจำกัด</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ติดต่อกันโดยมิได้มีการแจ้งถึงการไม่สามารถเข้าร่วม (เว้นแต่กรรมการผู้นั้นได้แต่งตั้งผู้แทนกรรมการเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน) และคณะกรรมการได้มีมติให้ตำแหน่งของกรรมการผู้นั้นว่างลง</p> <p>(3) กรรมการตกเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีการพักชำระหนี้ หรือมีการประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ทั่วไปของกรรมการดังกล่าว</p> <p>(4) กรรมการถูกตัดสินให้หรือกลายเป็นบุคคลวิกลจริต หรือ</p> <p>(5) กรรมการรายอื่นทั้งหมด (จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน) พิจารณาเห็นควรให้มีการถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะโดยมติที่อนุมัติโดยกรรมการรายอื่นทั้งหมดในที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีการเรียกและจัดขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับ หรือโดยมติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยกรรมการรายอื่นทั้งหมด</p>	<p>ให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่รวมถึงการถอดถอนกรรมการหรือ จนกว่ามีการยุติการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 139 แห่งกฎหมายบริษัท (ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง)</p> <p>ข้อ 14.3 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดไว้ว่า การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดขึ้นได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) มีกรรมการเข้าร่วมมาประชุมโดยตัวบุคคลครบจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ณ สถานที่ ตามวันและเวลาที่กำหนดให้มีการประชุม</p> <p>(2) มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมผ่านการสื่อสารทางเสียง หรือทางเสียงและภาพ หรือการสื่อสารอื่นใดที่กรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสามารถได้ยินเสียงแต่ละบุคคลได้ในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาการประชุม</p> <p>ข้อ 14.4 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 3 คนจึงจะเป็นองค์ประชุม มิฉะนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการไม่อาจพิจารณาเรื่องใด ๆ ได้</p> <p>ข้อ 14.5 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดไว้ว่ากรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด มติของที่ประชุมคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือ</p>	<p>ในการนี้ หากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการรายใดต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือมีกรรมการรายใดที่ยังไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว กรรมการรายนั้น ๆ ต้องดำเนินการให้ตนมีคุณสมบัติดังกล่าวภายใน 2 เดือนหลังการแต่งตั้งหรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าตามที่กำหนดไว้ในบังคับของบริษัทสิงคโปร์</p> <p>เนื่องจากบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์มีสภาพเป็นบริษัทมหาชน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงต้องมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล และอาจมีมติถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น (โดยต้องมีการบอกกล่าวพิเศษตามที่กฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดไว้) ไม่ว่าจะหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อตกลงระหว่างบริษัทและกรรมการจะกำหนดไว้ เป็นประการใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการซึ่งถูกถอดถอนเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นประเภทพิเศษ หรือผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่ามติถอดถอนดังกล่าวยังไม่เป็นผลบังคับ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการรายนั้น แม้ว่าข้อบังคับในข้ออื่น ๆ ของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ หรือสัญญาใด ๆ ระหว่างบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ กับกรรมการจะกำหนดไว้เป็นประการใด ข้อบังคับของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนอาจมีมติถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระได้</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของกรรมการที่มาประชุม</p> <p>ข้อ 14.6 ของหนังสือจัดตั้งบริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ กรรมการกลุ่ม ก ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมอริเชียส และกรรมการกลุ่ม ข ซึ่งประกอบด้วยกรรมการต่างชาติ การลงนามเพื่อผูกพันบริษัทต่อบุคคลภายนอกจะต้องลงนามโดยกรรมการอย่างน้อย 2 รายร่วมกันโดยจะต้องมีกรรมการจากกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. ร่วมลงนาม</p> <p>ไม่ว่ากฎเกณฑ์ข้างต้นจะกำหนดไว้เป็นประการใด คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้บริษัทมอบอำนาจเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลใด ๆ มีอำนาจกระทำการแทนและในนามของบริษัทได้</p> <p>อำนาจของกรรมการถูกกำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายบริษัท ดังต่อไปนี้</p> <p>มาตรา 129 แห่งกฎหมายบริษัท กำหนดเรื่องอำนาจในการบริหารจัดการของกรรมการไว้ดังนี้</p> <p>(1) ธุรกิจและกิจการของบริษัทให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ</p> <p>(2) คณะกรรมการมีอำนาจทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการ กำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการบริหารงาน</p>	<p>ในทำนองเดียวกัน ข้อบังคับของบริษัทโจวจิงฟิค (สิงคโปร์) กำหนดให้บริษัทสามารถมีมติถอดถอนกรรมการของบริษัทก่อนครบวาระได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์</p> <p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ รวมตลอดถึงการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งอยู่แล้วหรือกำลังจะได้รับการแต่งตั้ง) จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังต่อไปนี้ มิฉะนั้น บุคคลดังกล่าวย่อมตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป</p> <p>(1) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย (เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากศาลหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป)</p> <p>(2) ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิด (ไม่ว่าความผิดได้กระทำลงในประเทศสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม) ฐานข้อโกงหรือทุจริตซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไป</p> <p>(3) ได้รับคำสั่งจากศาลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>(4) ได้รับคำสั่งจากศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>ธุรกิจ และกิจการของบริษัท</p> <p>(3) อำนาจตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้นจะอยู่ภายใต้การแก้ไข การปรับเปลี่ยน ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัท หรือหนังสือจัดตั้งของบริษัท”</p> <p>มาตรา 131 แห่งกฎหมายบริษัท กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการสามารถมอบหมายอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>“(1) ภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ที่ปรากฏในหนังสือจัดตั้งบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการย่อยของกรรมการบริษัท (committee of directors) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดใช้อำนาจของกรรมการของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า นอกเหนือจากอำนาจของกรรมการบริษัทภายใต้ข้อใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายที่ 7</p> <p>(2) คณะกรรมการที่มอบหมายอำนาจภายใต้วรรค(1) ข้างต้น จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจใด ๆ ของตัวแทนนั้นเสมือนว่าคณะกรรมการได้กระทำลงด้วยตนเอง เว้นแต่คณะกรรมการ</p> <p>(ก) มีเหตุผลที่สมควรเชื่อได้ในทุกขณะว่าก่อนที่จะมีการใช้อำนาจดังกล่าว ตัวแทนจะใช้อำนาจไปในทางที่สอดคล้องกับหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัท และหนังสือจัดตั้ง</p>	<p>เกินกว่าสามครั้งภายในระยะเวลาห้าปี</p> <p>(5) ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การนำส่งเอกสารที่ระบุไว้ในกฎหมายบริษัทสิงคโปร์เกินกว่าสามครั้งภายในระยะเวลาห้าปี</p> <p>(6) เป็นกรรมการของบริษัทที่ล้มละลาย และ</p> <p>(7) เคยเป็นกรรมการของบริษัทที่ได้เลิกกิจการไปเนื่องจากการดำเนินกิจการที่ขัดต่อประโยชน์หรือความมั่นคงแห่งชาติ</p> <p>ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมจากจำนวนที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ กรรมการจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ</p> <p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแล หรือกำหนดทิศทาง และมีสิทธิในการใช้อำนาจใด ๆ ของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายบริษัทสิงคโปร์หรือหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การใช้สิทธิดังกล่าวต้องทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นการดำรงตำแหน่งในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ กรรมการจะไม่สามารถเข้ารับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้หากผลประโยชน์ของกรรมการผู้นั้นขัดแย้งกับหน้าที่ของ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>บริษัท</p> <p>(ข) ได้กำกับดูแลการใช้อำนาจจากการมอบหมายดังกล่าวด้วยวิธีที่เหมาะสม</p> <p>มาตรา 143 แห่งกฎหมายบริษัท กำหนดหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องการกระทำการโดยสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทไว้ดังนี้</p> <p>“(1) ภายใต้มาตรานี้ กรรมการของบริษัทต้องกระทำการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ใช้อำนาจกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัท ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในหนังสือจัดตั้งบริษัท</p> <p>(ข) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการหรือเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัท หรือหนังสือจัดตั้งบริษัท</p> <p>(ค) ใช้อำนาจกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบหมายอำนาจนั้นที่ได้มอบให้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย</p> <p>(ง) ให้ความระมัดระวัง ดูแลเอาใจใส่ และมีมือ ในระดับที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 160</p>	<p>กรรมการ การกำหนดหน้าที่ของกรรมการจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยบุคคลจะมีหน้าที่เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท หน้าที่ของกรรมการรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และกระทำการใด ๆ ด้วยความสุจริต โดยมุ่งต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ การฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการอาจนำมาซึ่งความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา</p> <p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดให้กรรมการกระทำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควร พนักงานของบริษัท (รวมถึงกรรมการ) ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ จากตำแหน่งหน้าที่ในฐานะพนักงานหรือกรรมการของบริษัท หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งภายในบริษัทดังกล่าวได้ไม่โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นอันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย</p> <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทมีผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมของบริษัท หรือธุรกรรมที่มีการเสนอให้เข้าทำกับบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องเปิดเผยลักษณะแห่งผลประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีที่กรรมการผู้นั้นทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและสามารถกระทำได้</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>(จ) ไม่ยินยอมให้บริษัทก่อภาระหน้าที่ใด ๆ เว้นแต่กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมควรเชื่อในขณะนั้นว่า บริษัทจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ในเวลาที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว</p> <p>(ฉ) รับผิดชอบบริษัทในผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือมูลค่าของผลกำไรหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ตนได้มาเนื่องมาจากการใช้อำนาจในฐานะกรรมการบริษัท หรือเนื่องด้วยตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ยกเว้นค่าตอบแทน เงินบำนาญ และค่าชดเชยสำหรับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 159</p> <p>(ช) ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลความลับใด ๆ ที่ตนได้รับในนามของบริษัทในฐานะกรรมการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 153</p> <p>(ซ) ไม่ดำเนินธุรกิจแข่งกับบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทคู่แข่ง เว้นแต่บริษัทจะอนุญาตให้กระทำได้ภายใต้มาตรา 146</p> <p>(ฌ) ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้สัญญา กรรมการต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 147 และ 148</p>	<p>นอกจากนี้ หากการดำรงตำแหน่งใดๆของกรรมการ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการอาจก่อให้เกิดหน้าที่หรือผลประโยชน์ที่ขัดกันกับหน้าที่หรือผลประโยชน์ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมดังกล่าว กรรมการผู้นั้นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อมูลในลักษณะใด ๆ คุณลักษณะและขอบเขตแห่งการขัดกันทางผลประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ใด ๆ ของสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ อาทิ คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ให้ถือเป็นผลประโยชน์ของกรรมการผู้นั้น และจะต้องเปิดเผยต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ที่กล่าวมานี้บังคับใช้กับประธานบริหาร (Chief Executive Director) ของบริษัทด้วย</p> <p>กฎหมายบริษัทสิงคโปร์บัญญัติว่า ในกรณีที่กรรมการหรือประธานบริหารของบริษัทมีการติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กรรมการหรือประธานบริหารผู้นั้นต้อง</p> <p>(ก) เปิดเผยลักษณะแห่งผลประโยชน์ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ (ข) ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดในลักษณะใด ๆ คุณลักษณะ และขอบเขตของผลประโยชน์ในการติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวในทันทีที่กรรมการหรือประธานบริหารผู้นั้นทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและสามารถกระทำได้ กรรมการหรือประธานบริหารที่อยู่ในตำแหน่ง หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ไม่</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>(ญ) ไม่ใช้สินทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทในทางที่ผิดกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะฝ่าฝืนข้อ (ก) และ (ค) ข้างต้น และไม่กระทำการหรืออนุญาตให้การกระทำการใด ๆ อันเป็นที่รับรู้ได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียแก่สินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตามทางปกติในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ</p> <p>(ฎ) โอนเงิน หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับในนามของบริษัท ไม่ว่าจะได้รับก่อนหรือหลังการจัดตั้งบริษัท หรือที่เป็นผลออกเงยมาจากการใช้เงินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทให้แก่บริษัทโดยทันที และตราบเท่าที่ยังไม่มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินนั้น ๆ ไปยังบริษัท ให้ยึดถือเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้แทนบริษัทโดยสามารถนำเงินและทรัพย์สินนั้นไปใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น</p> <p>(ฏ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามที่เหมาะสม เว้นแต่มีเหตุให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ เนื่องจากการป่วยหรือเหตุสมควรอื่น ๆ และ</p> <p>(จ) เก็บบันทึกรายงานทางบัญชีไว้อย่างเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 193 และ 194 และเตรียมให้พร้อมสำหรับการเข้าตรวจสอบบันทึก</p>	<p>ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีหน้าที่หรือผลประโยชน์ที่ขัดกันกับหน้าที่หรือผลประโยชน์ในตำแหน่งกรรมการหรือประธานบริหารดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) กรรมการหรือประธานบริหารผู้นั้นต้อง (ก) เปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อมูลในลักษณะใด ๆ คุณลักษณะ และขอบเขตของการขัดกันทางผลประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ (ข) ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัท บรรยายข้อเท็จจริงและลักษณะใด ๆ คุณลักษณะ และขอบเขตของการขัดกันทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้ ผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของกรรมการหรือประธานบริหารผู้ใด อาทิ คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ให้ถือเป็นผลประโยชน์ของกรรมการหรือประธานบริหารผู้นั้น (แล้วแต่กรณี) ด้วย</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>รายงานดังกล่าวตามมาตรา 125 และ 226</p> <p>(2) ในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทแม่ทั้งหมด หากหนังสือจัดตั้งบริษัทอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง กรรมการนั้นอาจกระทำการใด ๆ ในลักษณะ ซึ่งกรรมการนั้นเชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแม่ก็ได้ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทก็ตาม</p> <p>(3) ในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทแม่ทั้งหมด หากหนังสือจัดตั้งบริษัทอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง และมีข้อตกลงล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทนั้น) กรรมการนั้นอาจกระทำการใด ๆ ในลักษณะซึ่งกรรมการนั้นเชื่อว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแม่ได้ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทก็ตาม</p> <p>(4) ในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการร่วมค้าในฐานะกรรมการของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการร่วมค้าระหว่างผู้ถือหุ้น หากหนังสือจัดตั้งบริษัทอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง กรรมการนั้นอาจกระทำการใด ๆ ซึ่งกรรมการนั้นเชื่อว่าเป็นไปเพื่อ</p>	

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายได้ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทก็ตาม</p> <p>(5) หน้าที่ที่กำหนดไว้โดยมาตรา 143 นี้เป็นหน้าที่ของบริษัทมิใช่หน้าที่ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี อาจร้องขอต่อศาลเพื่อการดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบถึงสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดในเรื่องเดียวกันที่มีอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการภายใต้มาตรา 170</p> <p>(ก) ให้มีการแถลงว่าการเข้าทำธุรกรรม หรือการเสนอเข้าทำธุรกรรม โดยคณะกรรมการ กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรืออดีตกรรมการ เป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการภายใต้กฎหมายบริษัท</p> <p>(ข) ให้มีคำสั่งห้ามมิให้คณะกรรมการ กรรมการรายใดรายหนึ่ง หรืออดีตกรรมการเข้าทำธุรกรรมที่เป็น การฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการภายใต้กฎหมายบริษัท”</p> <p>มาตรา 160 แห่งกฎหมายบริษัท บัญญัติในเรื่องมาตรฐานของพนักงานในการระมัดระวังดูแลและความรับผิดชอบไว้ว่า</p> <p>“(1) พนักงานของบริษัททุกคนต้องใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึง</p>	

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้องมีความระมัดระวังดูแลเอาใจใส่ และมีมือในระดับที่วิญญูชนพึงมีตามสมควร ในวิสัยและพฤติการณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาวะการณั้ นั้น ๆ</p> <p>(2) ในกรณีที่กรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารของบริษัท กรรมการจะใช้ความระมัดระวัง ดูแลเอาใจใส่และมีมือในระดับที่กรรมการผู้บริหารในตำแหน่งนั้น ๆ ซึ่งมีความระมัดระวังและความสามารถจะพึงใช้ตามสมควร</p> <p>(3) ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 149 และโดยไม่เป็นการจำกัดความรับผิดของกรรมการภายใต้มาตรา 143 ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหน้าที่ใด ๆ ในส่วนนี้</p> <p>(ก) พนักงานและบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนดังกล่าวโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นการกระทำผิด จะต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนนั้น ๆ</p> <p>(ข) พนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทในผลประโยชน์ใด ๆ ที่พนักงานได้รับจากการฝ่าฝืนนั้น ๆ และ</p> <p>(ค) บริษัทอาจเพิกถอนสัญญาหรือธุรกรรมใด ที่ทำขึ้นระหว่างพนักงานกับบริษัทที่เป็นการฝ่าฝืนหน้าที่เหล่านั้น</p>	

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>(4) กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ต้องตัดสินใจในเชิงธุรกิจจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นโดยจะต้อง</p> <p>(ก) ตัดสินใจโดยสุจริตโดยมีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม</p> <p>(ข) ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่ตัดสินใจ</p> <p>(ค) แจ้งบริษัทถึงเรื่องที่ตัดสินใจเท่าที่ผู้นั้นมีเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าเป็นเหมาะสม</p> <p>(ง) มีเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</p> <p>(5) “การตัดสินใจในเชิงธุรกิจ” หมายถึงการตัดสินใจใดๆ เพื่อจะกระทำหรือไม่กระทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท”</p> <p>(6) การที่กรรมการหรือพนักงานเชื่อว่าการตัดสินใจนั้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทจะต้องถือว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผล ยกเว้นว่าความเชื่อเป็นความเชื่อที่ไม่มีบุคคลใดที่มีเหตุผลในฐานะนั้นจะมีความเชื่อเช่นนั้น</p> <p>ข้อ 12(จ) ของหนังสือจัดตั้งบริษัทระบุให้กรรมการดำรงตำแหน่งไปจนกว่า (ก) จะถูกถอดถอนโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (ข) มีเหตุแห่งการยุติการดำรงตำแหน่ง กรรมการตามกฎหมายบริษัทข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย</p>	

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>บริษัทนี้คือมาตรา 139 (1) ซึ่งกำหนดให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงถ้าหากกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งนั้น</p> <ol style="list-style-type: none">(1) ลาออกตามกฎหมายบริษัท(2) ถูกถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายบริษัท หรือหนังสือจัดตั้งบริษัท(3) กลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการตามข้อกำหนดในกฎหมายบริษัท(4) ถึงแก่กรรม หรือ(5) ตำแหน่งว่างลงโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่กำหนดในหนังสือจัดตั้งบริษัท	

1.5 การตรวจสอบเอกสารของบริษัท

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ตามข้อบังคับ คณะกรรมการต้องกำหนดขอบเขต ระยะเวลา สถานที่ เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเปิดเผยบัญชีและสมุดบัญชีของบริษัท หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการตรวจสอบโดยผู้ถือหุ้นที่มีใช้กรรมการ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น (ที่มีใช้กรรมการ) จะไม่มีสิทธิตรวจสอบบัญชีหรือสมุดบัญชีหรือเอกสารใด ๆ ของบริษัท เว้นแต่ได้มีการให้อำนาจไว้ในกฎหมายบริษัทของประเทศหมู่เกาะเคย์แมนหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือโดยบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น⁷</p> <p>สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่มีการบัญญัติไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายให้บุคคลใด ๆ (รวมถึงผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่) ที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>	<p>นอกเหนือจากเอกสารที่เปิดเผยให้แก่สาธารณชนตรวจสอบ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับนานาชาติ (Global Business Licence) จากคณะกรรมการการให้บริการทางการเงิน (the Financial Service Commission) ต้องเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นเมื่อผู้ถือหุ้นมีหนังสือร้องขอเข้าตรวจสอบเอกสารไปยังบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รายงานการประชุมและมติของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (2) สำเนาเอกสารการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทภายในรอบระยะ 7 ปีก่อนหน้า รวมถึง รายงานประจำปี งบการเงิน และงบการเงินของกลุ่มบริษัท (3) ใบสำคัญต่าง ๆ ซึ่งกรรมการได้ออกให้ภายใต้กฎหมาย 	<p>ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์มีอำนาจตรวจสอบเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือสำนักงานใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ (แล้วแต่กรณี)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ทะเบียนผู้ถือหุ้น (2) ทะเบียนกรรมการ ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี (3) ทะเบียนการถือหุ้นของกรรมการ (4) ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (5) ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (6) ทะเบียนหลักประกัน (7) ตราสาร หรือใบหุ้นกู้ที่สามารถจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทสิงคโปร์ หรือสำเนาของเอกสาร

⁷ บริษัทอาจต้องเปิดเผยสมุดบัญชีเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยศาลหรือเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิทธิในการตรวจสอบทั่วไป หมายเหตุนี้มิได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบออกเนื่องจากมีปรากฏในข้อบังคับปัจจุบัน

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>บริษัท และ</p> <p>(4) ทะเบียนผลประโยชน์ของบริษัท (Interests register of the company) (ถ้ามี)</p> <p>อนึ่ง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับนานาชาติ (Global Business Licence) คือใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการการให้บริการทางการเงิน (the Financial Service Commission) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจนอกประเทศมอริเชียส ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างออกไปแก่บริษัทเหล่านั้น รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากข้อกำหนดเรื่องการเก็บรักษาความลับภายใต้กฎหมายประเทศมอริเชียส</p> <p>นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายบริษัท กรรมการต้องออกไปสำคัญดังต่อไปนี้ เมื่อมีความจำเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ไปรับรองความสามารถในการชำระหนี้ ยืนยันว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ (2) ไปรับรองสำหรับหุ้นที่มีได้ชำระด้วยเงินสด (3) ไปรับรองการควบรวมบริษัท (4) ไปหุ้นถ้าหากออกให้โดยภายใต้การจัดการของกรรมการ 	<p>ดังกล่าว และ</p> <p>(8) รายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาการเงินของบริษัทฉบับตรวจสอบแล้ว หรือ(ในกรณีของบริษัทแม่) สำเนาการเงินและงบดุลรวมฉบับตรวจสอบแล้ว (รวมถึงเอกสารอื่นที่กฎหมายกำหนดให้แนบมาพร้อมเอกสารดังกล่าว) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยสำเนารายงานของผู้สอบบัญชี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีของบริษัทจำกัดที่มีมติไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีตามมาตรา 175A แห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ (และขณะที่มตินั้นยังมีผลบังคับอยู่) ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทนั้นมีสิทธิได้รับเอกสาร ข้างต้น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้มีการเสนอเอกสารดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ (ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับสำเนาการเงิน หรือสำเนารายงานการเงินและงบดุลรวมหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้รับสำเนาเอกสาร ข้างต้น อาจร้องขอต่อบริษัทสิงคโปร์ให้จัดส่งสำเนาฉบับล่าสุดของงบการเงิน หรืองบการเงินและงบดุลรวม (รวมถึงเอกสารอื่นที่กฎหมายกำหนดให้แนบมาพร้อมเอกสารดังกล่าว) พร้อมด้วยสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีให้ต้นได้</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>บริษัทสิงคโปร์ต้องจัดให้มีการเก็บรักษาบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้ในการอธิบายธุรกรรมและสถานะทางการเงินของบริษัทสิงคโปร์ได้อย่างเพียงพอ และให้งบการเงินและเอกสารแนบทำงบการเงินที่จะต้องจัดทำขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวถูกต้องและสมเหตุสมผล อีกทั้งจะต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและเหมาะสม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีซึ่งธุรกรรมหรือการดำเนินการที่ระบุไว้ในเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์</p> <p>บริษัทมหาชนและบริษัทย่อยของบริษัทมหาชนทุกบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาระบบควบคุมบัญชีภายในอย่างเพียงพอที่จะรับประกันว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับการคุ้มครองจากความสูญหายเนื่องจากการใช้หรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับอนุญาตโดยชอบแล้วโดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกรายการตามจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลและรักษารายการทรัพย์สินของบริษัทสิงคโปร์ ข้อมูลข้างต้นจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ หรือสถานที่อื่นใดที่กรรมการเห็นสมควร และจะต้องเปิดให้กรรมการสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีและข้อมูลได้ถูกเก็บไว้ในนอกประเทศสิงคโปร์ ให้จัดส่งเอกสารและข้อมูลนั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ใน</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>ประเทศสิงคโปร์ และต้องให้กรรมการเข้าตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจได้ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินและเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล</p> <p>ในบางกรณี ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์อาจสั่งให้บริษัทสิงคโปร์เปิดเผยบัญชีและข้อมูลอื่นใดของบริษัทเพื่อการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (Public Accountant) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการได้ แต่จะต้องได้รับหนังสือยืนยันจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้ทราบในระหว่างการตรวจสอบของตนต่อบุคคลอื่นใดนอกจากกรรมการที่ตนปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนเท่านั้น</p> <p>ผู้สอบบัญชีของบริษัทสิงคโปร์มีสิทธิเข้าถึงบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง ทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ได้ตลอดเวลา และมีสิทธิร้องขอข้อมูลและคำอธิบายต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสิงคโปร์และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (related company) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี</p> <p>รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิงคโปร์จะต้องแนบมากับงบการเงิน หรืองบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนคนใดคนหนึ่งร้องขอ ให้ชี้แจงงบการเงินนั้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนสามารถตรวจสอบงบการเงินนั้นได้ในเวลาที่เหมาะสม</p>

1.6 การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอื่น ๆ

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>โดยทั่วไป ศาลแห่งประเทศหมู่เกาะเคย์แมนจะพิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลอังกฤษซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยกระทำการฟ้องคดีต่อหรือการฟ้องคดีโดยผู้ถือหุ้นแทนในนามบริษัทเพื่อคัดค้าน (ก) การกระทำที่นอกเหนืออำนาจบริษัทหรือผิดกฎหมาย (ข) การกระทำที่เป็นการขัดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและโดยผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และ (ค) ความไม่ปรกติในการลงมติสำหรับมติที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่กำหนดขึ้น (เป็นพิเศษ) เป็นการเฉพาะในกรณีของบริษัท (ที่มีชื่อนาคาร) มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น หากมีการร้องขอโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศาลอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบกิจการของบริษัทและรายงานในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ศาลมีคำสั่ง</p>	<p>ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องคดีแทนบริษัทได้ภายใต้มาตรา 170 ของกฎหมายบริษัท</p> <p>มาตรา 170 ของกฎหมายบริษัทกำหนดว่า เมื่อผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทร้องขอ ศาลอาจอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ดำเนินคดีในนามของบริษัทหรือบริษัทย่อย (subsidiaries) หรือ (2) ร้องสอดในนามของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อขอเป็นคู่ความในคดีซึ่งบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (related company) เป็นคู่ความอยู่เพื่อให้คดีนั้นดำเนินต่อไปได้ เข้าแก้คดี หรือ ยุติคดีดังกล่าวในนามของบริษัทหรือบริษัทย่อย (subsidiaries) แล้วแต่กรณี <p>โดยที่ไม่กระทบถึงข้อกำหนดในย่อหน้าที่กล่าวมาข้างต้น ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ศาลแห่งประเทศมอริเชียสจะต้องพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ความเป็นไปได้ของการดำเนินคดีที่ตามมา (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยาที่คาดว่าจะได้รับ 	<p>ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนหรือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทสิงคโปร์อาจร้องขอให้ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำสั่งตามมาตรา 216 แห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การประกอบธุรกิจของบริษัทสิงคโปร์ได้ถูกกระทำไปในทางที่ละเลยหรือขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Shareholder) หรือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทสิงคโปร์ รวมถึงผู้ยื่นคำร้อง หรือเมื่อกรรมการของบริษัทสิงคโปร์ได้ใช้อำนาจไปในทางที่ละเลยหรือขัดต่อผลประโยชน์ของบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น หรือ (2) บริษัทสิงคโปร์ได้กระทำการหรือจะกระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นผลร้ายต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงผู้ยื่นคำร้อง หรือเมื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ได้ลงมติหรือเสนอให้มีการลงมติในเรื่องที่เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นผลร้ายต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้อื่น รวมถึงผู้ยื่นคำร้อง

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>(3) การกระทำใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้กระทำไปแล้ว เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา</p> <p>(4) ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหากมีการเริ่มต้นคดี ดำเนินคดีต่อไป เข้าแก้คดี หรือ ยุติคดีแล้วแต่กรณี</p> <p>ศาลแห่งประเทศมอริเชียสอาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการดำเนินคดีหรือร้องขอในคดี ถ้าหากเป็นที่พอใจแก่ศาลแห่งประเทศมอริเชียสว่า</p> <p>(1) บริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (related company) ไม่มี ความประสงค์ที่จะดำเนินคดี ดำเนินคดีต่อไปอย่างจริงจัง เข้าแก้คดี หรือ ยุติคดี แล้วแต่กรณี หรือ</p> <p>(2) เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยที่การดำเนินคดีจะไม่ควรตกอยู่ในอำนาจการดำเนินการของกรรมการที่ถูกเลือกโดยผู้ถือหุ้นทั้งปวง</p> <p>ทั้งนี้ คำบอกกล่าวถึงการร้องขอนั้นจะต้องส่งให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>บริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (related company) อาจเข้ารับฟังพร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินคดี ดำเนินคดีต่อไป เข้าแก้คดี หรือ ยุติคดีหรือไม่ แล้วแต่กรณี</p> <p>ภายใต้กฎหมายบริษัท ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินคดีต่อกรรมการหรือบริษัทเป็นการส่วนตัวหากกรรมการหรือบริษัทฝ่าฝืนหน้าที่ของ</p>	<p>ในการนี้ ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์มีอำนาจวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้คำร้องนั้น ซึ่งรวมถึงการสั่งให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ให้กระทำการหรือห้ามกระทำการใด ๆ หรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงธุรกรรมหรือมติใด ๆ</p> <p>(2) ให้บริษัทสิงคโปร์เลิกกิจการ หรือ</p> <p>(3) ให้บุคคลที่ต้องเสียหายจากสถานการณ์ข้างต้น ดำเนินคดีทางแพ่งในนามของบริษัทสิงคโปร์ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนด</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนที่ประสงค์จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทสิงคโปร์อาจฟ้องคดีแทนบริษัทโดยใช้สิทธิเสมือนเป็นบริษัทเอง (common law derivative action) ให้บุคคลที่กระทำความผิดต่อบริษัทรับผิดชอบได้ในบางกรณี อนึ่ง มาตรา 216A ของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ยังได้กำหนดให้ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ซึ่งมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ (ข) บุคคลอื่นใดที่ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะยื่นคำร้องตามมาตรา 216A แห่งกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ มีอำนาจดำเนินกระบวนการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย (statutory derivative action) ได้ด้วย</p> <p>ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ หากหนังสือบริคณห์สนธิหรือ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>คนที่มิต่อผู้ถือหุ้นนั้นก็ได้</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์ได้ให้สิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิในหุ้นประเภทใด ๆ ของบริษัทได้ และได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิในหุ้นประเภทดังกล่าวตามหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทนั้น ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นประเภทนั้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด อาจร้องขอต่อศาลสิงคโปร์ให้เพิกถอนการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกสิทธินั้น ๆ ตามกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ได้ ทั้งนี้ ศาลอาจมีคำสั่งให้ (ก) เพิกถอนการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกสิทธิในหุ้นประเภทนั้นหากปรากฏเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นประเภทนั้นซึ่งกระทำการแทนโดยผู้ร้อง หรือ (ข) ให้ยุติบันในการดำเนินการดังกล่าวหากศาลไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของผู้ร้อง</p>

1.7 โครงสร้างการควบคุมในบริษัทย่อยอื่น ๆ (เช่น สิทธิคัดค้าน สิทธิในการกำหนดเรื่องสำคัญ)

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ข้อบังคับมิได้กำหนดข้อสงวนใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนิติบุคคลซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p>	<p>การดำเนินธุรกิจและการทำงานของบริษัทต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ หรือกำกับดูแลโดยคณะกรรมการของบริษัท และให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการบริหารจัดการ หรือกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและการทำงานของบริษัท เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือจัดตั้งบริษัท ดังนั้น หากบริษัทประสงค์จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นการเฉพาะในเรื่องสำคัญใด ๆ ก็ต้องกำหนดเรื่องสำคัญ (Reserved Matters) ไว้ในหนังสือจัดตั้งบริษัท</p>	<p>การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ</p> <p>(1) หากกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดใด ๆ ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท สิงคโปร์อาจถูกแก้ไขได้โดยใช้มติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) หนังสือบริคณห์สนธิที่ระบุวิธีการแก้ไขไว้โดยเฉพาะ (entrenching provision) โดย “ข้อกำหนดที่ระบุวิธีการแก้ไขไว้โดยเฉพาะ” หมายถึง ข้อกำหนดใดในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์ที่ระบุไว้ว่า (1) ไม่อาจแก้ไขได้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ หรือ (2) ต้องแก้ไขด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 หรือเมื่อได้กระทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้ว และ (ข) ข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิก่อนวันที่ 1 เมษายน 2547 (ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนวันที่ว่านั้น) ซึ่งอาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขได้แต่เฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ทุกรายตกลงกันให้ยกเลิกหรือแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้น</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>(2) ข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์อาจถูกแก้ไขได้โดยใช้มติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายบริษัทสิงคโปร์และเงื่อนไขในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท) เว้นแต่ข้อบังคับที่ระบุวิธีการแก้ไขไว้โดยเฉพาะซึ่งอาจถูกยกเลิกหรือแก้ไขได้แต่เฉพาะเมื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนของบริษัทสิงคโปร์ทุกรายตกลงกันให้ยกเลิกหรือแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง การแก้ไขจะมีผลสมบูรณ์ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษอนุมัติการแก้ไขนั้นหรือวันอื่นใดที่ได้ระบุไว้ในมตินั้น</p> <p>การจำหน่ายภาระผูกพันและทรัพย์สินของบริษัทโดยกรรมการกฎหมายบริษัทสิงคโปร์กำหนดไว้ว่า กรรมการจะสามารถจำหน่ายทรัพย์สินหรือภาระผูกพันของบริษัทสิงคโปร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสิงคโปร์ก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่าหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทสิงคโปร์จะได้อำหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม</p> <p>การห้ามมิให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท (Company financing dealing in its shares)</p> <p>โดยทั่วไป บริษัทสิงคโปร์ถูกจำกัดมิให้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใด เพื่อให้บุคคล</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>ดังกล่าวได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทสิงคโปร์หรือหุ้นของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท (holding company) ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงการให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ให้หลักประกัน และการปลดหนี้หรือภาระหน้าที่ ใดๆก็ตามตามกฎหมายบริษัทสิงคโปร์ได้กำหนดให้บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรมบางประเภทได้โดยไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกรรมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย (2) การแบ่งคืนทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นเมื่อเลิกบริษัท (3) การชำระคืนเงินลงทุนภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ (4) การให้คำรับรองรับประกันหรือตกลงชดใช้ความเสียหายโดยสุจริตและเป็นเงื่อนไขปกติสำหรับข้อตกลงเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเกี่ยวกับ (ก) การเสนอขายหุ้นหรือ units of shares ของบริษัทต่อประชาชน หรือ (ข) การซื้อชวณประชาชนให้จองซื้อหุ้นหรือ units of shares ของบริษัท หรือ (ค) การซื้อหุ้นหรือ units of shares ของบริษัท (5) การเข้าทำสัญญาโดยสุจริตและเป็นไปเงื่อนไขปกติสำหรับข้อตกลงเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัทกับผู้จองซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อให้ผู้จองซื้อหุ้นผ่อนชำระค่าหุ้น

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>(6) การจัดสรรหุ้นเพื่อเป็นเงินโบนัส (bonus shares)</p> <p>(7) การไถ่ถอนหุ้นที่สามารถไถ่ถอนได้ของบริษัทภายใต้ข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(8) การที่บริษัทซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดชำระค่าใช้จ่า (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซื้อหรือขายหุ้นเพื่อปิดเศษของจำนวนหุ้นที่บุคคลนั้นถืออยู่ให้เป็นจำนวนเต็ม</p> <p>อนึ่ง กฎหมายบริษัทสิงคโปร์ยังได้กำหนดต่อไปว่า บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่จะได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทสิงคโปร์ได้ในบางสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เมื่อความช่วยเหลือทางการเงินนั้นคำนวณเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลรวมระหว่างทุนชำระแล้วและทุนสำรองของบริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว</p> <p>(2) เมื่อการช่วยเหลือทางการเงินนั้นไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ และ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>(3) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทให้การช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายบริษัทสิงคโปร์</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเป็น (ก) บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ หรือ (ข) บริษัทย่อยของบริษัทที่มีบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ หรือบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับอนุมัติให้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยมติพิเศษด้วย</p>

2. กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

2.1 การลงทุนโดยตรงของคนต่างชาติ

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ได้จำกัดวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> <p>และบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ที่จะกระทำการใด ๆ ที่มีได้ถูกห้ามโดยกฎหมายแห่งประเทศหมู่เกาะเคย์แมน ทั้งนี้ บริษัทมิได้ถูกจำกัดหรือห้ามโดยข้อบังคับในการได้มาซึ่งหรือถือหุ้นในหรือออกหุ้นแก่บริษัทที่มีในบริษัทของประเทศหมู่เกาะเคย์แมนภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายท้องถิ่นภายในเขตอำนาจนั้น ๆ</p> <p>บริษัท ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทที่ได้รับการยกเว้น” ตามกฎหมายบริษัท (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นบริษัท ไม่สามารถทำการค้าในประเทศหมู่เกาะเคย์แมนกับบุคคล บริษัทหรือกิจการใด ๆ นอกเหนือจากเพื่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกประเทศหมู่เกาะเคย์แมน</p> <p>บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะถูกห้ามมิให้กระทำการซื้อหุ้นสาธารณะชนในประเทศหมู่เกาะเคย์แมนเข้าของซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท</p> <p>ธุรกิจบางอย่างเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมดูแลในประเทศหมู่เกาะเคย์แมนและบริษัท อาจมีความจำเป็นต้องได้รับ</p>	<p>ไม่มีข้อจำกัดการลงทุนโดยตรงของคนต่างชาติในประเทศมอริเชียส</p>	<p>การลงทุนโดยคนต่างชาติในประเทศสิงคโปร์เป็นไปอย่างเสรีเว้นแต่ธุรกิจดังต่อไปนี้ซึ่งมีข้อจำกัดในการลงทุนโดยคนต่างชาติบางประการ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ห้ามมิให้วิสาหกิจเอกชนใดมีส่วนร่วมในกิจการผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์อันเป็นธุรกิจที่ผูกขาดโดยรัฐ (2) มีการจำกัดการถือหุ้นของคนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ (3) การเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหนังสือพิมพ์และการพิมพ์ (บทที่ 206) ของประเทศสิงคโปร์ (Newspaper and Printing Presses Act (Chapter 206)) (4) การถือกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติในที่อยู่อาศัยที่มีใช้อาคารสูงตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไปหรืออาคารชุดที่ได้รับอนุมัติต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมและปกครองทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย (Controller of Residential Property) <p>ทั้งนี้ คนต่างชาติไม่มีหน้าที่ต้องรายงานหรือจดทะเบียนการ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ใบอนุญาตหรือจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านการเงินของประเทศหมู่เกาะเคย์แมน หากมีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเหล่านั้น โดยธุรกิจเหล่านั้นรวมถึงธุรกิจธนาคาร ธุรกิจทรัสต์ ธุรกิจบริหารบริษัท ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจจัดการกองทุนรวม และธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวม</p>		<p>ลงทุน การกู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงด้านเทคโนโลยีของตนในประเทศสิงคโปร์</p> <p>บริษัทที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ อาจเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ตนได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนได้ อาทิเช่น โครงการสำหรับบรรษัทข้ามชาติและสำนักงานภูมิภาค (International or Regional Headquarters Programme) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board (EDB)) (“คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ”) ได้กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บรรษัทข้ามชาติมาจัดตั้งฐานการดำเนินงานในประเทศสิงคโปร์ โดยให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากรายได้ส่วนเพิ่มจากการประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ บริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องยื่นแผนธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการของตนในประเทศสิงคโปร์ พร้อมข้อเสนอด้านค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานผู้ประกอบการวิชาชีพต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าในประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50B) (Competition Act of Singapore (Chapter 50B)) (“พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า”) และจัดตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Competition</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>Commission of Singapore) ขึ้น โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดบทบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ข้อตกลง คำวินิจฉัย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกีดกัน การแข่งขัน (anti-competitive) (2) การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (3) การบังคับใช้กฎหมายและขั้นตอนการอุทธรณ์ และ (4) การควบรวมกิจการ <p>ทั้งยังกำหนดห้ามการควบรวมกิจการที่จะส่งผลหรืออาจส่งผล ให้อัตราการแข่งขันทางการค้าในตลาดสินค้าหรือบริการในประเทศสิงคโปร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบทบัญญัติข้างต้น จะใช้บังคับกับการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นหรือกับคู่สัญญาที่อยู่ในนอกประเทศสิงคโปร์ด้วย คู่สัญญาที่ไม่มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการของตนนั้นต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าหรือไม่สามารถส่งเรื่อง ไปยังคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อพิจารณา</p>

2.2 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
ประเทศหมู่เกาะเคย์แมนไม่มีกฎหมายที่เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ⁸	ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศมอริเชียส ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดแบบหรือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการส่งเงินตราออกนอกประเทศนอกเหนือจากการอนุญาตของบริษัททั่วไป (ซึ่งก็คือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายบริษัท)	ณ ปัจจุบัน ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจส่งผลกระทบต่อ การนำเข้าหรือส่งออกของเงินทุน เงินปันผล และดอกเบี้ย หรือการชำระเงินอื่น ให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

⁸ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นหมู่เกาะเคย์แมนไม่มีกฎหมายที่เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

2.3 ภาษีของกำไรส่วนเกินทุนและภาษีเงินปันผล

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>ในปัจจุบัน ประเทศหมู่เกาะเคย์แมนไม่มีการจัดเก็บภาษีโดยตรง โดยดอกเบี้ย เงินปันผลและผลประโยชน์จากการลงทุนที่บริษัทได้รับจะไม่ต้องเสียภาษีของประเทศหมู่เกาะเคย์แมน</p> <p>ภายใต้มาตรา 6 แห่งกฎหมายการยกเว้นภาษี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2542) ของประเทศหมู่เกาะเคย์แมน บริษัท ได้รับข้อผูกพันจากผู้ว่ากรรัฐว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ไม่มีกฎหมายใดที่ออกในประเทศหมู่เกาะเคย์แมนที่กำหนดให้ภาษีถูกจัดเก็บจากกำไร รายได้ ผลประโยชน์จากการลงทุน หรือมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินจากบริษัท หรือการดำเนินงานของบริษัท และ (2) จะไม่มีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวข้างต้นและภาษีใด ๆ ในลักษณะของภาษีอสังหาริมทรัพย์หรือภาษีมรดก ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับหุ้น หุ้นกู้หรือข้อผูกพันใด ๆ ของบริษัท <p>สิทธิข้างต้นมีระยะเวลาสี่ปีนับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2557</p> <p>ในปัจจุบัน ประเทศหมู่เกาะเคย์แมนไม่มีการจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาหรือบริษัทจากกำไร รายได้ ผลประโยชน์จาก</p>	<p>ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเงินปันผล และภาษีกำไรส่วนเกินทุนในประเทศมอริเชียส</p>	<p>เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือได้รับในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทสิงคโปร์และสำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ในอัตราร้อยละ 17 โดยได้รับยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้จำนวน 300,000 เหรียญสิงคโปร์แรกที่บริษัทได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินธุรกิจในการการค้าปลีก และส่วนลด (Rebate) อีกร้อยละ 30 ของภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่รวมทั้งหมดไม่เกินปีละ 30,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 รอบปีภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2556 ถึงปี 2558</p> <p>ประเทศสิงคโปร์จะไม่เรียกเก็บภาษีจากกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน และ ณ ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดลักษณะของกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินไว้ โดยทั่วไป กำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทสิงคโปร์ (ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อในการลงทุนระยะยาว) ถือเป็นกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับที่ต้องเสียภาษีในประเทศสิงคโปร์ ในทางกลับกัน หากกำไรหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่ผู้ตรวจสอบภาษีของประเทศสิงคโปร์ (Comptroller of Income Tax) เห็นว่าการซื้อขายมีวัตถุประสงค์เป็นการซื้อมาขายไปหรือการค้าหุ้น</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>การลงทุน หรือมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน รวมถึงการจัดเก็บภาษีในลักษณะของภาษีมรดกหรือภาษีอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังไม่มีภาษีอื่นใดที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อบริษัท ที่จะถูกจัดเก็บโดยรัฐบาลแห่งประเทศหมู่เกาะเคย์แมน ยกเว้นอากรแสตมป์ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บในแต่ละช่วงเวลาจากตราสารบางอย่างที่มีการลงนามในหรือนำเข้ามาในประเทศหมู่เกาะเคย์แมน ทั้งนี้ประเทศหมู่เกาะเคย์แมนมิได้เป็นภาคีในสนธิสัญญาภาษีซ้อนใด ๆ</p>		<p>แล้ว กำไรดังกล่าวจะถือเป็นเงินได้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี นอกจากนี้ ผลได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (นับรวมวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด) ก็ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเช่นกัน หากบริษัทที่จำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 เดือนต่อเนื่องกันก่อนวันที่จำหน่ายหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีการให้สิทธิประโยชน์ การยกเว้น และการหักลดหย่อนภาษีอีกหลายประการขึ้นอยู่กับระดับการลงทุนและรูปแบบกิจกรรมที่กระทำในประเทศสิงคโปร์</p> <p>การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทสิงคโปร์หรือการส่งกำไรจากสำนักงานสาขาของบริษัทไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีในเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของเงินปันผลว่าเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ก็ตาม</p> <p>ณ ปัจจุบัน อัตราภาษีสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อัตราร้อยละ 7 โดยเรียกเก็บจากค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการนำเข้าสินค้า ทั้งนี้ ธุรกิจที่มีรายรับจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเกินกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปีต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ และ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสินค้าและบริการเป็นประจำทุกไตรมาส

2.4 การขัดกันของกฎหมาย

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
<p>คำพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่สามารถนำมาดำเนินการหรือใช้บังคับได้โดยตรงในประเทศหมู่เกาะเคย์แมน</p>	<p>ศาลในประเทศมอริเชียสไม่ยอมรับบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศมอริเชียส ('d' ordre public') หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศมอริเชียส</p> <p>การเลือกใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับสัญญาจะได้รับการยอมรับและถูกนำมาปรับใช้โดยศาลแห่งประเทศมอริเชียสหาก</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ประเด็นดังกล่าวได้ถูกร้องขอเป็นการเฉพาะในศาลแห่งประเทศมอริเชียส (2) การปรับใช้กฎหมายนั้นไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายประเทศมอริเชียสและข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายประเทศมอริเชียสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ และ (3) การเลือกกฎหมายที่บังคับใช้เป็นทางเลือกที่มีผลตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจที่เลือก <p>ทั้งนี้ ไม่มีการออกตัวบทกฎหมายในเรื่องการขัดกันของกฎหมายในประเทศมอริเชียส</p>	<p>พื้นฐานของอำนาจทางแพ่งของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ (the Supreme Court of Judicature Act of Singapore) (บทที่ 322) และบทบัญญัติที่สอดคล้องกันภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยศาลชั้นรองแห่งประเทศสิงคโปร์ (the Subordinate Courts Act of Singapore) (บทที่ 321) นอกจากนี้ระบบศาลดั้งเดิมของประเทศสิงคโปร์แล้ว ยังมีการจัดตั้งศาลการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ (the Singapore International Commercial Court) ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ในฐานะหน่วยงานของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ (the Singapore High Court) และเป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ (the Supreme Court of Singapore) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาททางการค้าข้ามชาติ พระราชบัญญัติว่าด้วยศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 322) วางหลักเรื่องการจัดตั้งและเขตอำนาจของศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงศาลการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยอาศัยกฎเกณฑ์พิเศษว่าด้วยเขตอำนาจศาล</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>คำพิพากษาของศาลต่างประเทศสามารถบังคับได้ในประเทศมอริเชียสถ้าหากเข้าเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นมีผลตามกฎหมายและสามารถบังคับได้ในประเทศที่มีคำพิพากษานั้น (2) คำพิพากษานั้นไม่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อย (3) จำเลยต้องถูกเรียกให้เข้าต่อสู้คดีอย่างเป็นทางการ และ (4) ศาลที่มีคำพิพากษานั้นจะต้องมีเขตอำนาจศาลในการตัดสินในเรื่องที่ยื่นฟ้อง <p>คำพิพากษาถึงที่สุดในเรื่องเอกสารการกู้ยืมหรือหลักประกันการชำระหนี้ที่ได้รับจากศาลต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วใช้บังคับได้ในประเทศมอริเชียสโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีในเรื่องดังกล่าวใหม่ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นหลักทั่วไปนี้เป็นบางประการ โดยเฉพาะ กรณีคำพิพากษาซึ่งเรียกร้องการชำระเงินจำนวนแน่นอนจากนิติบุคคลของประเทศมอริเชียสในศาลต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยบริษัทฯ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยหากคำพิพากษานั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์และถึงที่สุด จะก่อให้เกิดมูลเหตุที่ดีในการฟ้องคดี ในประเทศมอริเชียสต่อบริษัทเพื่อบังคับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีในเรื่องดังกล่าวใหม่ถ้าหาก</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ศาลต่างประเทศที่มีคำพิพากษานั้นมีเขตอำนาจศาลใน 	<p>ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์จะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (ก) จุดเกาะเกี่ยวทางกฎหมายระหว่างคดีกับประเทศสิงคโปร์ หรือระหว่างจำเลยกับประเทศสิงคโปร์ และ (ข) ระดับความเกี่ยวข้องของคดีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์จะไม่ใช้อำนาจในการพิจารณาคดีนั้น เว้นแต่จะเป็นที่พอใจแก่ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ว่า ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เป็นศาลที่เหมาะสมที่สุดในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว ทั้งนี้ โจทก์ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาส่งคำฟ้องไปยังจำเลยที่อยู่ต่างประเทศจะต้องแสดงให้เห็นว่าศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการพิจารณาคดีนั้น</p> <p>ในกรณีที่คู่สัญญาได้เลือกใช้กฎหมายต่างประเทศเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับสัญญาโดยชัดแจ้ง ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์จะยอมรับและนำกฎหมายนั้นมาปรับใช้กับคดี เว้นเสียแต่ว่าการเลือกกฎหมายนั้น มิได้กระทำโดยสุจริต ในกรณีที่คู่สัญญามีได้มีการแสดงเจตนาในการเลือกกฎหมายโดยชัดแจ้ง ศาลอาจอนุมานจากสัญญาและพฤติการณ์แวดล้อม ณ ขณะทำสัญญาในการพิจารณาเลือกกฎหมายใดเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับสัญญา ในกรณีที่ศาลไม่สามารถพิจารณาได้ว่า คู่สัญญาประสงค์จะเลือกกฎหมายของประเทศใดมาบังคับใช้กับสัญญา กฎหมายที่เหมาะสมที่จะ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
	<p>การตัดสินในเรื่องที่ฟ้อง</p> <p>(2) ศาลต่างประเทศปรับใช้กฎหมายที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องที่ฟ้อง</p> <p>(3) คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นมิได้มีขึ้นโดยกระทำผิดต่อหลักเกณฑ์ในกระบวนการพิจารณาความหรือหลักความสงบเรียบร้อยที่สำคัญซึ่งใช้บังคับในประเทศมอริเชียส</p> <p>(4) คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นมิได้ได้มาโดยกลฉ้อฉล หรือไม่พบว่ามีข้อผิดพลาด หรือความผิดปรกติและความไม่ชอบมาพากลในคำพิพากษานั้นเองตามกฎหมายของสถานที่ที่มีคำพิพากษานั้น</p> <p>(5) บริษัทฯ ถูกเรียกให้เข้าสู่สูติในศาลต่างประเทศตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น</p> <p>(6) คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นยังมีผลตามกฎหมายและสามารถบังคับได้ในประเทศที่มีคำพิพากษานั้น</p> <p>อนึ่ง คู่ความมีอิสระที่จะระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและการเจรจาไกล่เกลี่ย</p>	<p>นำมาบังคับใช้กับสัญญาคือกฎหมายแห่งประเทศ หรือระบบกฎหมายที่มีความใกล้เคียงและมีจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมนั้นกับคู่สัญญาอย่างแท้จริง</p> <p>สัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับแห่งสัญญานั้นจะส่งผลตามที่กฎหมายนั้นกำหนดและจะไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ด้วย อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแห่งประเทศที่สัญญาได้กระทำขึ้นอาจสามารถใช้บังคับได้ในประเทศสิงคโปร์ อนึ่ง ไม่ว่าจะสัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศใด ๆ สัญญาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บังคับได้ในประเทศสิงคโปร์ หากการบังคับการตามสัญญาดังกล่าวขัดแย้งต่อนโยบายสาธารณะพื้นฐานแห่งประเทศสิงคโปร์</p> <p>พระราชบัญญัติว่าด้วยการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศแห่งประเทศสิงคโปร์ (Reciprocal Enforcement of Foreign Judgements Act of Singapore) (บทที่ 265) กำหนดเกี่ยวกับการบังคับตามคำพิพากษาและคำวินิจฉัยที่ออกในต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์สำหรับประเทศที่มีการปฏิบัติเช่นเดียวกันในการบังคับตามคำพิพากษาและคำวินิจฉัยที่ออกในประเทศสิงคโปร์ในประเทศนั้น ๆ</p> <p>ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์อาจยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาในคดีบุคคลระหว่างประเทศได้ (A foreign in personam judgment) ทั้งนี้ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศ</p>

ประเทศหมู่เกาะเคย์แมน	ประเทศมอริเชียส	ประเทศสิงคโปร์
		<p>ที่ได้รับขอมอบอำนาจให้นำมาใช้เพื่ออ้างถึงหลักกฎหมายปิดปาก (estoppel) กับประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือมูลคดีใด (cause of action) คำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ (ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจระหว่างประเทศ (ตามที่กฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์กำหนด) เหนือคู่ความฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการดำเนินกระบวนการในท้องถิ่น) ในประเด็นที่สำคัญ (ที่มีคำพิพากษาอันเป็นที่สุดและเสร็จเด็ดขาดแล้วภายใต้กฎหมายแห่งประเทศนั้น) จะมีผลผูกพันคู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ นอกจากนี้ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนที่สามารถบังคับได้ และในกระบวนการบังคับคดีดังกล่าว จะต้องนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาฟ้องขอให้ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ยอมรับและบังคับให้ เพื่อเรียกร้องหนี้แห่งคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น ๆ เหตุที่อาจใช้เป็นข้อต่อสู้ในการขอมอบหรือบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การละเมิดต่อความยุติธรรม การฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะพื้นฐานของศาล และการทุจริต</p>